
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 

วันอังคารที่  28 พฤษภาคม 2567  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 

…………………………… 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์       ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายภิญโญ  เฉลิมกลิ่น  รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายบำรุง แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายพรรษพร  สุดใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 
    6. นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 7.นางสาววราภรณ ์ บุญประดับ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. พันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายศรีวิชัย      สุขสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นางสมคิด  คล้ายสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรี 

  2. นางสุนันทา  บุญประดับ  รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายวิชิต  ไวทยานุวัตติ  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายปรีชา  โปรตะนันท์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นายวันเฉลิม  ขันพิทักษ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6. นายสุพล  เรืองฤทธิ์  ปลัดเทศบาล 
 7. นางจีรนันท์  วุ่นวงศ ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 8. นางลภัสรดา  จงแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 9. นายประสงค์  มะลิเสือ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนละก่อสร้าง 
 10. นายอิทธพล  ศรีชัย   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 11. นายนิยุตชัย  มหาพรหม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 12. นางสาวจีรภา สุขคำ   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 13. นายพลวัฒน์ เหรียญทอง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 14. ร.ต.อ.พยัพ  จันทรังษี  รองสารวัตรปราบปราม   
 15. นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
 16. นางชุติกาญจน์ อาลีมินทร์  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
 17. นางวัชร ี  จารุตันติกร  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 18. นางสาวพัทธวรรณ  กลิ่นขจร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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 19. นายสุรัฐ  พินิจบุตร  รองประธานชุมชนย่อยที่ 2 
 20. นายยงยุทธ  สุจริต   ประธานชุมชนย่อยท่ี 4 
 21. รท.ทำนบ  เยี่ยมฉวี  รองประธานชุมชนย่อยที่ 9 

  22. นางสาวรชัดาวัลย์ เพ่ิมสมบัติ  ประธานชุมชนย่อยท่ี 10 
  23. นายทรงเกียรติ พิศนอก  ประธานชุมชนย่อยท่ี 6 
  24. พ.อ.อ. เสนาะ เรียนดารา  รองประธานชุมชนย่อยที่ 11 

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐ น. 

นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์       - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุมมีสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล               เทศบาลตำบลป่าโมก ครบองค์ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่าน      
                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าโมกจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                                   และทำหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว อยู่ในที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    12 ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ  

   สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล    
   ตำบลป่าโมกอ่านประกาศของสภาเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เริ่มประชุมสภาเทศบาล 

นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ด้วยสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ได้มีมติใน
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ครั้งแรก ประจำปี 2567  
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30พฤษภาคม 2567 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
 พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
 ตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1
 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 

  จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  4  
เมษายน พ.ศ. 2567 

   นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าโมก 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์      - ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
ประธานสภาเทศบาล     เรื่องแรก ผมขอขอบคุณท่าน ร.ต.อ.พยัพ จันทรังษี รองสารวัตรปราบปราม     

     สถานีตำรวจภูธรป่าโมก และท่านประธานชุมชนย่อยทั้ง 11 ชุมชน  
    ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 
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มติที่ประชุม  - รับทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก     
    ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์     - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  

สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน
ล่วงหน้าแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ท่านใดขอแก้ไขผมจะขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมสภา
ด้วยครับสมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2567 ขอความกรุณยกมือด้วยครับ 
สมาชิกสภารับรอง 11 ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือ
ด้วยครับ  สมาชิกสภาไม่รับรองไม่มีครับ  

 ที่ประชุม  - มีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี 2567 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567   
 สมาชิกสภารับรอง 11 ท่าน 

   เรื่อง 2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1     
    ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์     - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน
ล่วงหน้าแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ท่านใดขอแก้ไขผมจะขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมสภา
ด้วยครับสมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
ป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2567 ขอความกรุณยกมือด้วยครับ 
สมาชิกสภารับรอง 11 ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือ
ด้วยครับ  สมาชิกสภาไม่รับรองไม่มีครับ  

 ที่ประชุม  - มีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
     สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567   
     สมาชิกสภารับรอง 11 ท่าน 
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 ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อพิจารณาญัตติ 
    3.1 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการใช้เงินสะสมกิจการประปา 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์       -  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  กระผมขอแถลงญัตติ เรื่องขออนุมัติยกเลิกการใช้เงินสะสมกิจการประปา  
 เรื่องเดิม 
 ตามที่ได้รับอนุมัติใช้เงินสะสมกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าโมก  
 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 วันที่   
 23 กุมภาพันธ์  2567 โดยสภาเทศบาลตำบลป่าโมกได้อนุมัติให้ใช้เงิน 
 สะสมกิจการประปา เพ่ือจัดทำโครงการดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบาดาล เทศบาลตำบลป่าโมก 
   เป็นเงิน 1,481,000 บาท  

2. โครงการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์ )  
    เป็นเงิน 455,000  บาท  

ข้อเท็จจริง 
   เทศบาลตำบลป่าโมกได้ทำหนังสือขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566  ตามหนังสือเลขที่  อท.52101/323  ลงวันที่  15 
มีนาคม2567 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองโดยจังหวัดอ่างทองได้แจ้ง 
ว่าเทศบาลตำบลป่าโมกมีเงินสะสมคงเหลือที่เทศบาลตำบลป่าโมก
สามารถนำไปใช้ได้ตามระเบียบฯ 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
(2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(3)ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรอง
จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  และเทศบาลนคร  ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า
สิบล้านบาท  เทศบาลเมือง  เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
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 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป  
2. ยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลป่าโมก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตาม
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567  จำนวน 
52,594,360.77 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ข้อพิจารณา 
ดังนั้นเพ่ือให้การใช้เงินสะสมเทศบาลตำบลป่าโมกเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ดังนี้ 
1.ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมกิจการประปาและยกเลิก
โครงการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  
จำนวนเงิน 455,000 บาท   
2.ขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบาดาล
เทศบาลตำบลป่าโมก เป็นจำนวนเงิน 1,481,000 บาท  
โดยใช้เงินสะสมเทศบาลตำบลป่าโมก     
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือพิจารณาต่อไป             

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
       ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี ครับ 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอยกเลิกการใช้เงินสะสมของกิจการ
ประปาในครั้ งนี้  คงจะจำกันได้ เมื่อการประชุมสภาเมื่อวันที่  23 
กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องนี้ผมเคยได้พูดไปแล้วว่าเงินสะสมของเทศบาล 
ในกิจการประปาเหลือไม่ถึงห้าล้านบาทแต่ทางท่านคิดว่าจะนำเงินตัวนี้ไป
ใช้ให้ได้ ผมก็โต้แย้งไปแล้วทางท่านฝ่ายบริหารก็ยืนยันว่าจะไปขอยกเว้น
ระเบียบจากทางท่านผู้ว่าฯ เพ่ือที่จะนำเงินสะสมตัวนี้มาใช้ และทาง
ปลัดเทศบาลก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าสามารถขอยกเว้นได้ ผมก็พูดว่า 
ถ้าท่านผู้ว่าฯไม่อนุมัติจะเป็นอย่างไร เขาบอกว่าก็ต้องพับไป แล้วมาวันนี้
ทำไมไม่เดินไปให้สุดมาหยุดทำไมตรงนี้ ในเมื่อขออนุมัติแล้วก็ใช้ไปสิครับ 
สภาแห่งนี้ก็ยกมือ แต่ครั้งนั้นผมไม่ได้ยกมือให้เพราะผมไม่เห็นด้วย  
มีสมาชิกบางท่านได้ยกมือ นั่นเป็นสิทธิ์ของสมาชิกท่านที่ยกมือให้  
แต่ผมไม่ได้ยกมือให้ ผมขอทราบเหตุผล ว่าเหตุใดทำไมจึงไม่ใช้เงินสะสม
ของกิจการประปาให้สุดไป มาหยุดทำไมครับ เรื่องนี้ ผมเคยได้พูดไว้แล้ว
ขอทราบเหตุผล และมาขอยกเลิก ครั้งที่แล้วขอไว้สองโครงการ โครงการ
ขอผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไว้หนึ่งโครงการ สี่แสนกว่าบาทแล้วก็
ระบบผลิตน้ำประปาอีกล้านสี่ประมาณสองโครงการ แต่มาครั้งนี้ได้
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ยกเลิกโครงการเรื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยกเลิก
ไปขอทราบเหตุผลว่าทำไมไม่ทำต่อเห็นพูดในที่ประชุมว่ามีประโยชน์
ประหยัดเงินไปได้หลายหมื่นในแต่ละปี แล้วทำไมมายกเลิกไม่ใช้เรื่อง 
โซล่าเซลล์ มาเหลือแค่โครงการเดียว คือโครงการเรื่องระบบผลิต
น้ำประปาซึ่งเดี๋ยวจะโยกไปใช้เงินกระเป๋าขวา เพราะกระเป๋าซ้ายใช้ไม่ได้
แล้วกระเป๋าขวายังมีเงินสะสมอยู่อีก ณ วันนี้ก็ยังเหลืออีกห้าสิบสอง 
ล้านบาท เดี๋ยววันนี้คงได้พูดกันประเด็นข้อต่อไป ผมขอทราบเหตุผลครับ 
ขอบคุณครับ 

        นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์ - ขอให้ท่านปลัดเทศบาล ช่วยชี้แจงด้วยครับ 
นายกเทศมนตรี  

        นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
       ประธานสภาเทศบาล 

นายสุพล  เรืองฤทธิ์ - ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ที่ได้เสนอ 
ปลัดเทศบาล  ข้อชี้แนะต่างๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องของการตีความข้อกฎหมายซึ่งต่างกัน 

ระหว่างจังหวัดกับกรม ท่านก็คงทราบอยู่ว่ากิจการประปาเป็นกิจการ
เฉพาะการซึ่งเขามีเงินสะสมของเขาอยู่ห้าล้านบาทคือลูกมีเงินอยู่แล้วแต่
จะไปเอาเงินของพ่อแม่มาก็จะน่าเกียดเพราะเป็นการปรับปรุงกิจการ
ประปาซึ่งสอบถามทางกรมแล้วถ้าคุณจะใช้งบของกิจการประปาคุณต้อง
ขอยกเว้นระเบียบไปยังที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าฯอนุมัติให้ใช้เงิน
ของกิจการประปา แต่ในส่วนของจังหวัดเขาตอบมารวมเลยว่าเทศบาลมี
เงินสะสมพอที่จะสามารถใช้จ่ายได้ซึ่งผมคิดว่าระหว่างกรมกับจังหวัด  
ผมเชื่อกรมมากกว่า เพราะผมเคยโดนมาแล้ว ทำโดยที่จังหวัดตอบมา
แบบนี้ และผมก็มีความผิด ผมเลยว่าครั้งนี้ผมยืนยันว่ามันสามารถที่ใช้
เงินของกิจการประปาได้โดยท่านผู้ว่าต้องเป็นผู้อนุมัติยกเว้นระเบียบ แต่
จังหวัดตีความหมายไปอีกอย่างหนึ่ง ระหว่างกรมกับจังหวัดตีความหมาย
คนละอย่าง เพราะถ้าเราใช้เงินตัวนี้ของกิจการประปา ถ้าผู้ว่าฯยกเว้นมา
เราทำได้เลยเพราะระเบียบมีอยู่ ตามข้อ 98 ในกรณีที่มีภารกิจนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องใช้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการโดยให้ความจำเป็นต้องใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่
เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขในการใช้จ่ายตามข้อ 17 ปลัดกระทรวง
มหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน
ส ะส ม ได้ โด ย รั บ ค ว าม เห็ น ชอบ จ ากก ระท รว งม ห าด ไท ย  ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ทางผู้ว่าฯเป็นผู้อนุมัติ จึงขอชี้แจงให้
ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบในข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ซึ่งข้อ
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กฎหมายข้อเดียวกันระหว่างกรมกับจังหวัดตีความต่างกัน ท่านสามารถดู
ระเบียบได้นะครับ ต้องกันเงินไว้ห้าล้านเราก็มีอยู่แล้วเงินห้าล้านแต่
กิจการประปามีเงินอยู่ห้าล้านต้องมีความจำเป็นที่จะต้องขอยกเว้นข้อ
ระเบียบไปทางผู้ว่าฯ แต่ทางผู้ว่าฯท่านตีความหมายรวมไปเลยว่า
เทศบาลสามารถใช้ทั้งเงินกิจการประปา และเงินสะสมของเทศบาลรวม
เป็นก้อนเดียวกัน แต่ไม่ใช่ เพราะกิจการประปามันเป็นงบประมาณ
เฉพาะการ เราถึงต้องใช้งบของกิจการประปา เพ่ือเป็นการปรับปรุงดูแล
ของกิจการประปา จึงขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี       -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ตามท่ีท่านปลัดได้อธิบาย  

ก็ยังไม่ชัดเจนสรุปว่าผู้ว่าฯ อนุมัติให้ใช้ หรือไม่ให้ใช้เงินของกิจการ
ประปา ที่ฟังมาผู้ว่าฯตีความรวมมาว่าให้ไปใช้เงินกระเป๋าขวา กระเป๋า
ซ้ายไม่ให้ใช้ สรุปว่าผู้ว่าฯ อนุมัติให้ใช้หรือไม่ ถ้าผู้ว่าฯอนุมัติให้ใช้ได้ทำไม
ท่านไม่ใช้ไป เพราะว่าเข้าสภาผ่านสภาแห่งนี้แล้ว ทำไมไม่ใช้ ทำไม
กลับมาใช้เงินกระเป๋าขวาซึ่งเป็นเงินสะสมของเทศบาล เพราะเงิน
กระเป๋าซ้าย กระเป๋าขวาก็คือเงินในสิ่งเดียวกันของเทศบาลแห่งนี้  
ผู้ว่าฯอนุมัติให้ใช้ได้หรือไม่ ผมขอให้ตอบแค่นี้ว่า ผู้ว่าฯอนุมัติให้ใช้ได้
หรือไม่ เงินของกิจการประปาที่จะนำมาใช้กิจการนี้ เพราะเหลือไม่ถึง 
ห้าล้าน ท่านก็บอกว่าจะเอาไปใช้ ผมก็ทักท้วงครั้งที่แล้ว แต่ท่านก็บอกว่า
เดี๋ยวขออนุมัติจากท่านผู้ว่าฯ ผมขอชัดๆว่าผู้ว่าฯอนุมัติให้ใช้เงินของ
กิจการประปานี้ได้หรือไม่ ครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุพล  เรืองฤทธิ์ - ขอชี้แจงตามหนังสือจังหวัดตามญัตตินะครับ  
ปลัดเทศบาล  ผู้ว่าฯ ให้สามารถใช้เงินสะสมของเทศบาลได้ อนุญาตให้เทศบาลใช้  

แต่ในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายระหว่างงบเฉพาะการ กับงบแม่เป็น
คนละงบกัน แต่จังหวัดเอาสองงบรวมกันและท่านก็อนุมัติให้ใช้ได้ 
แต่ด้วยข้อกฎหมายผมถามกรมแล้ว ถามทุกท่ีแล้ว คือใช้ไม่ได้ ถึงบอกว่า
ระหว่างจังหวัดกับกรมตีความหมายคนละอย่างกัน กรมบอกถ้าคุณจะใช้
งบของกิจการประปาคุณจะต้องขอยกเว้นระเบียบกับผู้ว่าฯ เพราะ
ระเบียบบอกว่าต้องกันเงินไว้ห้าล้านบาท แต่ถ้าคุณจะใช้ห้าล้านบาท คุณ
จะต้องขอยกเว้นระเบียบไปทางผู้ว่าฯ แต่ทางจังหวัดตอบรวมมาเลยว่า
อยู่ในงบประมาณเล่มเดียวกัน จังหวัดตีความหมายผิดงบเฉพาะการเป็น
งบเฉพาะการของกิจการประปา เหมือนกับโรงรับจำนำเขามีงบของเขา
อยู่ ถ้าโรงรับจำนำจะมาใช้เงินสะสมของเทศบาลไปใช้ก็ไม่ถูก เพราะเขา
มีเงินของเขาอยู่ไปปรับปรุงกิจการประปาต่างๆเพ่ือดูแลในกิจการประปา 
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และมาเอาเงินพ่อแม่ไปใช้ผมว่าก็ไม่น่าจะถูก กรมเขาตอบมาว่าไม่ใช่  
ใช้ไม่ได้ถ้าคุณยังจะใช้ คุณต้องขอยกเว้นระเบียบผมก็ต้องเชื่อกรมก่อน 
เพราะจังหวัดตอบมา ตอบแบบกั๊ก ตอบไม่ชัดเจน เมื่อครูท่่านก็ยังพูดถูก
ว่าตอบมาไม่ชัดเจน แต่กรมบอกมาแล้วว่าใช้ได้ แต่ถ้าจะใช้ให้ขอยกเว้น
ระเบียบแต่ผมยืนยันได้ว่าจังหวัดให้สามารถใช้เงินสะสมได้แต่จังหวัด
ตีความหมายผิด ผมยืนยันว่าผมเชื่อกรมครับเพราะจังหวัดผมโดยมาแล้ว
ตอบแบบกั๊กแบบนี้ พอทำไปมีปัญหาคนที่รับผิดชอบคือปลัดต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือซักถามเพ่ิมเติม 
       ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด

อนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา  
ขอความกรุณยกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ 7 ท่าน สมาชิกสภาท่านใด
ไม่อนุมัติ กรุณยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ – ท่าน  
สมาชิกสภาท่านใดไม่ออกเสียง กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่ออกเสียง  
5  ท่าน 

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมกิจการประปาและยกเลิก
โครงการ  ติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
จำนวนเงิน 455,000 บาท อนุมัติ 7 เสียง  ไม่ออกเสียง 5 เสียง 

3.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ำประปาบาดาลเทศบาลตำบลป่าโมก 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์       -  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
       นายกเทศมนตรี  กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุง

ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล เทศบาลตำบลป่าโมก ด้วยกิจการประปา
เทศบาลตำบลป่าโมก มีระบบผลิตน้ำประปาบาดาล  ขนาดบ่อ Ø 8  นิ้ว 
จำนวน 1 บ่อ มีอายุการใช้งานมากกว่า 30-40 ปี มีระบบกรองน้ำ 
และถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งระบบกรองน้ำ 
เลิกใช้มาเป็นเวลานานทำให้อุปกรณ์ภายในชำรุดเสื่อมสภาพ 
ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าโมก  จึงต้องขอปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา
โดยดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 8 นิ้วเพ่ิม อีกจำนวน ๑ บ่อ 
เนื่องจากบ่อเดิมมีอายุการใช้งานมานาน หากชำรุดเสียหายจะก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้น้ำในฝั่งตำบลบางปลากด จำนวน 934  
หลังคาเรือน พร้อมทั้งปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาเพ่ือกรองเชื้อโรค
ที่มากับน้ำและให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภคได้อย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้กิจการประปา เทศบาลตำบลป่าโมก 
ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และดำเนินการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลกับ
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สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และได้รับ
ใบอนุญาตเจาะบ่อตามรหัสบ่อหมายเลข 490266 – 0059 ความลึก
บ่อท่ีอนุญาตไม่เกิน  100 – 200  เมตร โดยงบประมาณที่ต้องใช้ใน
การดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา เป็นจำนวนเงิน  
1,481,000  บาท  

 ระเบียบกฎหมาย 
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  ข้อ ๙๗  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
ด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  และเทศบาลนคร  ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า
สิบล้านบาท  เทศบาลเมือง  เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเปน็อันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว   

 2. ยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลป่าโมก  ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ 
ตามรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 
จำนวน 52,594,360.77  บาท   

 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือพิจารณาต่อไป     

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ ครับ 
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นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตนำเรียน

อภิปรายในส่วนนี้ เรื่องบ่อประปา หรือการประปาของวัดแจ้งของเราตามที่ผมได้
สำรวจข้อมูลมาในเบื้องต้น ตอนนี้ได้มีการซ่อมบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายหมดไป
ประมาณล้านกว่าบาทเพราะว่าผมเองก็ใช้ประปาของวัดแจ้งมาสี่สิบห้าปีเศษแล้ว 
ก็ยังไม่เคยมีปัญหาที่ว่าบ่อชำรุดอะไร เพราะน้ำประปาใต้ดินไม่มีวันหมดแน่นอน
ครับ ให้ดูระดับน้ำจากเจ้าพระยาของเราจะอยู่ต่ำจากตลิ่งประมาณ 30 เมตร  
40 เมตร ในส่วนนี้ผมเกรงว่าการใช้เงินสะสมของเทศบาลไปใช้จ่าย ท่านผู้บริหาร
พยายามดึงเงินสะสมใช้ให้เหลือน้อยที่สุด ผู้บริหารชุดก่อนได้สะสมไว้อย่าง
มากมาย แต่ท่านพยายามดึง ในส่วนที่จำเป็นยังมีอีกเยอะ เงินสะสมไปใช้ให้พ่ี
น้องประชาชนทั้งสองเขต ผมจึงไม่เห็นด้วย ท่านได้ปรึกษาหารือระดับน้ำบาดาล 
จากวิศวกร นักธรณีวิทยามาสำรวจแล้ว หรือยังน้ำใต้บาดาล แต่ผมศึกษาแล้วน้ำ
ใต้บาดาลไม่มีหมดเพราะฉะนั้นการชำรุดเสียหายของปั้มหรือ 
ซับเมอร์สปั้ม ได้เปลี่ยนไปแล้วประมาณ 10 กว่าปีถ้าผมจำไม่ผิด  
ท่านจะมาโละทำใหม่ เงินงบประมาณหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทผมไม่เห็นด้วย 
ขออนุญาตชี้แจงครับผม 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิก ผมพันตำรวจโท  
สมาชิกสภาเทศบาล รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่ผู้บริหาร 

ได้เสนอญัตติขอใช้เงินสะสมของเทศบาลกระเป๋าขวา กระเป๋าซ้าย 
ไม่ใช้แล้ว ผมอยากจะให้ท่านทบทวนดูว่าโครงการแต่ละโครงการที่ท่าน
คิดข้ึนมาท่านได้ปรึกษาหารือหรือไม่ นายกมีสิทธิแต่งตั้งสองรอง
นายกเทศมนตรีหนึ่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีหนึ่ง เลขานายกเทศมนตรี 
และมีเพ่ือนสมาชิกอีกหกเจ็ดท่านในฝ่ายของท่าน ท่านได้ปรึกษาหารือ
หรือไม่ว่าจะเอาโครงการอะไรเข้า โครงการอะไรออกไม่ใช่ท่านคิดฝ่าย
เดียว นี่คือระบบราชการไม่ใช่ระบบโรงงานที่ท่านจะตัดสินใจคนเดียว 
อยากให้ปรึกษาหารือกับเพ่ือนพ้องในกลุ่มของท่านให้ดี หรืออย่างน้อยก็
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ข้าราชการประจำอยู่กันเยอะแยะเขา
ทำงาน เขามีประสบการณ์ฝ่ายกองคลัง ฝ่ายอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขอให้
ท่านช่วยปรึกษาหารือจะเอาโครงการอะไรเข้ามีความแน่นอนชัดเจน
ปรึกษาก่อน ไม่ใช่จะเอาอะไรเข้าก็เข้า พอเข้าไปแล้วมาถอนอีกแล้ว 
หลายครั้งมากที่เอาเข้าแล้วก็มาแก้ เข้ามาแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็มาถอน เช่นขุด
บ่อบาดาลไปแล้วหนึ่งบ่อ อีกบ่อหนึ่งขุดไม่ได้ไม่ผ่านเรื่องกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องถอนยกเลิก วางท่อประปาฝั่งตะวันออก ขออนุมัติสิบเอ็ดล้าน
บาททำไม่ได้มาขออนุมัติให้ลด ดีลดเหลือห้าล้าน แต่ถ้าเพ่ิมไปยี่สิบล้าน
บาทจะทำอย่างไร ก็อยากจะให้ท่านฝ่ายบริหารช่วยปรึกษาหารือ ฝ่ายผม
ไม่ต้องมาปรึกษา เพราะว่าท่านไม่ปรึกษาอยู่แล้ว ท่านปรึกษารองนายก 
ที่ปรึกษา เลขา และสมาชิกในฝ่ายของท่าน ท่านปรึกษาหารือ  
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และโดยเฉพาะข้าราชการประจำเขามีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะ
ปลัดมีความรู้ความสามารถมากผ่านจังหวัดใหญ่ๆมาแล้ว จังหวัดสระบุรี 
ก็ผ่านมาแล้ว จังหวัดใหญ่กว่าอ่างทองอีกท่านมีประสบการณ์มาก  
ท่านกำลังจะเกษียณรีบใช้งานท่าน เหลืออีกไม่กี่เดือนท่านก็เกษียณแล้ว 
ก็ใช้งานให้คุ้มค่า ให้ท่านปรึกษาและอีกหัวข้อหนึ่ง หัวข้อแรกท่านยัง
ไม่ได้ตอบ ขอไว้สองโครงการแต่ท่านยกเลิกไปโครงการเดียวคือ การผลิต
ด้วยกระแสโซล่าเซลล์ ท่านยังไม่ได้ตอบว่าทำไมถึงยกเลิกไป เหลือแค่
โครงการเดียวที่จะมาขอในกระเป๋าขวาขอให้ช่วยตอบด้วยครับ หัวข้อ
แรกไม่ได้ตอบ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ก่อนที่จะขอ 
นายกเทศมนตรี  เรื่องเจาะบ่อบาดาลที่ท่านบอกว่า ท่านสำรวจระยะความลึกของน้ำ 100 

เมตร 200 เมตร ผมเรียนว่า ผมไม่สามารถหยั่งรู้ได้ถึงขนาดความลึก
ขนาดนั้น แต่ทางกรมทรัพฯ เป็นผู้สำรวจว่าเราต้องเจาะบ่อลึกประมาณ
ไม่เกิน 200 เมตร เดิมบ่อน้ำประปาที่เจาะบ่อบาดาลของวัดแจ้งปัจจุบัน
มีสองบ่อ บ่อแรกขนาด 6 นิ้ว สูบไม่ทันใช้ บ่อที่สอง 8 นิ้ว ทุกวันนี้ใช้
งานทุกวันถ้าเกิดเสียขึ้นมาท่านบอกไม่มีการเสีย ผมว่าท่านรู้ไม่จริง  
บ่อบาดาลกว่าจะถึง 100 เมตร จะมีชั้นน้ำเค็มซึ่งระดับเดียวกับบ่อทราย
บ้านเรา ถ้าบ่อชั้นนั้นน้ำทะลุเข้ามาละครับ หลายบ่อในเขตเทศบาล 
ตำบลป่าโมก ในอำเภอป่าโมก หลายบ่อ บ่อทะลุซึ่งท่านก็เคยใช้บ่ออยู่ 
บ่อทะลุขึ้นมาชั้นน้ำเค็มไหลลงไปใช้ได้หรือไม่ครับ ซับเมอร์สพังกว่าจะ
ตามช่างมาสามวัน สองวัน แค่วันเดียวก็ตายแล้วครับ ที่ผมทำไม่ได้
ยกเลิกบ่อเก่า ผมทำเสริมข้ึนมาเพ่ืออะไร บ่อในปัจจุบันแทบจะใช้ไม่ได้
แล้วสูบจะไม่คุ้มค่าไฟแล้ว รู้จักคำว่าบ่อหมับไหม รู้จักคำว่าบ่อทะลุไหม 
แต่ที่เราทำขึ้นมาทำเพ่ือสำรองและต่อไปเราจะผลัดกันใช้ เครื่องยนต์ 
ซับเมอร์สอายุการใช้งานยืนยาวกว่าขอชี้แจงประเด็นนี้ครับ เราไม่ได้
ยกเลิกบ่อเก่า เราเจาะเสริมข้ึนมาครับ ขอชี้แจงให้ท่านทราบ ส่วนของ
ท่าน สท.รณกร ผมขอคำถามอีกครั้งครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี 
ประธานสภาเทศบาล 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอสอบถามว่าโครงการที่ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ได้นำเสนอสภาแห่งนี้ ท่านได้ปรึกษาหารือใครบ้างหรือไม่ เพราะว่า

นำเข้ามา แล้วมายกเลิกบ่อยครั้งมาก ที่มายกเลิก และได้ยกตัวอย่างไป
แล้ว เช่นบ่อบาดาล วางท่อฝั่งตะวันออก ท่อในตลาดมายกเลิกว่าทำไม่ได้  
ขอทราบว่า ท่านได้ปรึกษาหารือใครหรือไม่ในการที่จะนำโครงการต่างๆ
ที่จะเข้าสภาแห่งนี้ และอีกเรื่องหนึ่งสองโครงการที่ท่านขอและยกเลิก 



12 
 

แต่ท่านยกเลิกระบบโซล่าเซลล์ไปเลย ทำไมไม่ทำควบคู่กันไปซึ่งท่านได้
เคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ว่าประหยัดเงินค่าไฟฟ้าไปได้เยอะ ทำไมถึง
ยกเลิกออก มีสองคำถามครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ข้อแรกท่ีบอกว่าเคยปรึกษาหารือใครหรือไม่ ปรึกษารองนายกหรือไม่ 

ปรึกษาเลขาหรือไม่ ปรึกษาที่ปรึกษาหรือไม่ ผมไม่ต้องปรึกษาพวกนั้น
หรอกครับ ผมปรึกษาประชาชน ไปทำประชาพิจารณ์ที่วัดแจ้ง  
ทำประชาคมมาแล้วครับ อันนั้นใหญ่กว่ารองนายก ใหญ่กว่าที่ปรึกษา 
ใหญ่กว่าเลขา ใหญ่กว่าผม ผมไปทำประชาคมมาแล้วครับ ประชาชนเห็น
ด้วย ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมทำ ประชาชนคือผู้ยิ่งใหญ่ของเทศบาลเรา 
ผมปรึกษาประชาชนหมดแล้วครับ ส่วนเรื่องประปาที่วางท่อประปาริม
ถนนขอไปสิบเอ็ดล้านทำจริงห้าล้านก็เพราะผมเงินถึงได้เหลือจากการ
ออกแบบมา ของบประมาณไป สิ่งไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไม่ดีหรือ
ครับ ขอเงินไปสิบเอ็ดล้านใช้แค่ห้าล้านกว่าบาท ต้องดีใจแทนผมสิครับ 
ว่าผมประหยัดให้ท้องถิ่นไม่ใช่ขอสิบเอ็ดล้านทำยี่สิบล้าน ทำไม่ได้ครับ 
วิธีการของบประมาณ ยกตัวอย่าง เราไปตลาดมีเงินหนึ่งร้อยบาทเจอของ
หนึ่งร้อยยี่สิบบาทซื้อได้หรือไม่ครับ ก็ซ้ือไม่ได้แต่ไปเจอของแปดสิบบาท
เราซื้อได้ แถมเงินเหลือด้วยผมขอชี้แจงแบบลูกทุ่งแบบนี้ครับขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมฉลวย  
สมาชิกสภาเทศบาล กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตนะครับ ตามที่ท่าน

นายกฯ ชี้แจง ผมเห็นว่าคำว่าท่านรู้ไม่จริงเป็นการดูหมิ่นดูแคลนสมาชิก
อาจจะใครก็แล้วแต่ที่ความคิดตรงกัน แต่ไม่ได้ยกมือขึ้นอภิปรายถ้าสมมุติ
ว่าท่อประปาทั้งสามบ่อถึงจะสลับเปลี่ยนการใช้งานมีการรั่วทะลุทั้งสาม
เลย โดยบังเอิญ ผมสมมุติท่านจะแก้ไขอย่างไรครับ ก็คงจะตั้งเจาะอีกบ่อ
หนึ่งแล้วก็งัดเอางบสะสมไปใช้ ผมขอชี้แจงว่าคำพูดที่ท่านพูดในสภา
นับว่ารุนแรงดูหมิ่นดูแคลนสมาชิกอย่างผม ขออนุญาตนำเรียนตามนี้ครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญครับ ท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     
ประธานสภาเทศบาล 
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พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี      - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโทรณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่ท่าน

นายกฯตอบว่าท่านไม่ปรึกษากับฝ่ายบริหาร ไม่จำเป็นต้องปรึกษากับ
เพ่ือนสมาชิก ไม่ปรึกษาข้าราชการประจำในเทศบาลแห่งนี้ว่าโครงการที่
ท่านทำไปว่าท่านทำได้หรือไม่ ท่านบอกท่านไปเอาประชาชนที่ท่านไปทำ
ประชาพิจารณ์มาเขายกมือให้ท่านทำ ผมถามว่าแต่ละครั้งที่ทำประชา
พิจารณ์มีใคร มีประชาชนที่เกี่ยวข้องมาหรือไม่ เขาไม่ค่อยมากันท่านก็มี 
อสม. บ้างอะไรบ้างที่เรียกมาที่มาบ้างไม่มาบ้าง ที่ยกมือแล้วก็ถ่ายรูปกัน
ไปว่านี่คือการทำประชาพิจารณ์แล้วเอามาตีว่าเป็นประชาชนยกมือให้
ท่าน ผมว่าท่านพูดไม่จริง สองท่านบอกว่าท่านประหยัดงบไม่ดีหรือจาก
สิบเอ็ดล้านเหลือห้าล้านบาท ตอนที่ท่านขอยกเลิกจากสิบเอ็ดล้านมาห้า
ล้านบาท ท่านไม่ได้พูดแบบนี้ ท่านบอกว่ากรมทางไม่ให้ทำตามแปลนที่
ท่านได้วางไว้สิบเอ็ดล้านบาท ไม่ใช่ท่านยกเลิกเหลือห้าล้านบาท กรมทาง
เขาไม่ให้ทำไม่ให้วางท่อในที่ของเขา ท่านถึงทำไม่ได้ ท่านถึงได้มาเปลี่ยน
แบบเหลือห้าล้านบาท ผมก็ตอบแบบลุกทุ่งแบบนี้ ขอขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาต
นายกเทศมนตรี ครับ ท่านก็ดูถูกประชาชนว่าเวลาทำประชาพิจารณ์ เอา อสม. มาเอา  
 ประชาชนมา วันหลังผมทำประชาพิจารณ์ผมจะ ป่าวประกาศ และเชิญ

ประชาชนมาร่วมฟังทุกครั้งก็มีประชาชนมา ไม่ได้ไปจ้างเขามา ไม่ได้ไป
เกณฑ์มาเพราะบอกก่อนว่าจะประชาคมเรื่องอะไร เราจะทำประชาคม
เรื่องน้ำประปา เจาะบ่อบาดาล เราจะทำประชาคมเรื่องขอเขื่อนกับ 
กรมโยธา เราทำประชาคมทุกครั้งเราเชิญประชาชนทุกครั้ง เราไม่ได้ไป
เกณฑ์มาขอชี้แจงตามนี้ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบาดาล  
เทศบาลตำบลป่าโมก ขอความกรุณยกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ  
7 ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล
ไม่อนุมัติ – ท่าน สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
สมาชิกสภาไมอ่อกเสียง  5  ท่าน 

ที่ประชุม - มติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา      
บาดาลเทศบาลตำบลป่าโมก อนุมัติ 7 เสียง  ไม่ออกเสียง  5  เสียง 
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3.3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงคันป้องกัน
น้ำท่วมริมแม่นำ้เจ้าพระยาบริเวณโกรกทรายเหนือวัดสว่างอารมณ์ถึง
สุดเขตเทศบาล 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล  

เพ่ือจัดทำโครงการปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ
โกรกทรายเหนือวัดสว่างอารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาล จำนวน 15,888,900 บาท 
เนื่องจาก คันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโกรกทรายเหนือ
วัดสว่างอารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาล ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาเป็น
เวลานาน เมื่อปริมาณน้ำเพ่ิมมากขึ้นมีน้ำรั่วซึมบริเวณใต้ล่างทำให้การ
ป้องกันน้ำท่วมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการป้องกันน้ำท่วมและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
จึงจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลป่าโมก  
จำนวน 15,888,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                       - ก่อสร้างคันกั้นน้ำ คสล. สูง 1.60 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
   - ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
   ตามแบบเทศบาลตำบลป่าโมกกำหนด แบบเลขท่ี ช1/2567

งบประมาณ  15,888,900 บาท โดยยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบล
ป่าโมก ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายได้ ตามรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จำนวน 52,594,360.77 บาท  
         ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ/กฎหมาย  
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมี
หน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังนี้ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 

 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล  
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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 (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนเมื่อได้กันเงินสะสมสำรอง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน
แล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง  เทศบาลตำบล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินงาน 
ในส่วนที่เหลือได้  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึง
ฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือพิจารณา
ต่อไป     

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ อภิปรายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอโครงการทำคันกันน้ำชุมชนย่อยท่ี 7 บ้านหัว
กระบือเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลครึ่ง หรือ 1,500 เมตร  
โครงการนี้ ผมมาคิดดูแล้ว หน้าบ้านผมคือชุมชนผมและโครงการนี้ 
ถ้าจำไม่ผิดทางโยธาธิการและผังเมืองใหญ่ ได้มาทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว
ที่วัดสว่างอารมณ์ไล่เลี่ยกับที่ทำประชาพิจารณ์ด้านฝั่งตะวันออกที่ 
อำเภอเก่าทำประชาพิจารณ์ไล่เลี่ยกันและทางเทศบาลก็มีหนังสือเชิญ
สมาชิกเข้าร่วมรับฟังประชาพิจารณ์จากกรมโยธาใหญ่ด้วย อันนี้เขามี
โครงการและมีแพลนที่จะทำอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เขาไปทำในจุดที่ล่อแหลม
ก่อนเช่นทางฝั่งตะวันออกล่อแหลม ก็ทราบอยู่ว่า ปี 64 ก็พัง ปี 2565 
ก็พัง เพราะว่านายกฯ ชอบให้น้ำท่วมไม่รู้เท็จจริงอย่างไร แล้วเราไปชิง
ตัดหน้าเขาทำหรือไม่ครับ เพราะว่าโครงการใหญ่เขาทำเขามีงบประมาณ 
เทศบาลเรามีงบประมาณอยู่จำกัด งบสะสมเราเยอะมากสมัยท่าน
นายกฯคนเก่า สะสมไว้เยอะแต่ท่านก็ไม่ได้อยู่ใช้ พอมาถึงสมัยนี้มาใช้ 
ตอนนี้เหลือห้าสิบสองล้านบาทเดี๋ยววันนี้ผ่านสภาไปอีกสี่สิบสองล้านบาท 
จะเหลืองบสะสมตัวกลมๆประมาณสิบล้านบาทจากเงินสะสมที่เรามี 
อยู่ประมาณสองร้อยล้านบาท จะเหลืออยู่ประมาณสิบล้านบาท 
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ขอสอบถามว่าท่านไปชิงตัดหน้าเขาทำหรือไม่ ในเมื่อผมจะเหนี่ยวรั้งอันนี้
คงเหนี่ยวรั้งไม่ได้เสียงผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วต้องผ่านสภาไหนไหนท่านจะทำ
ถามว่ายังแข็งแรงอยู่ไหมเดิม มันแข็งแรงมันรั่วซึมเป็นธรรมดาของ
ธรรมชาติของน้ำที่มันรั่วจุดใหญ่ ด้านชุมชนย่อยท่ี 7 ประตูระบายน้ำของ
กรมชลประทานที่เขาทำสูบน้ำเข้าไร่เข้านาตรงนั้นน้ำรั่วซึมซึ่งทาง
เทศบาลก็ได้ไปช่วยอุดช่วงสมัยหน้าน้ำ ช่วยทำตรงนั้นรั่วซึมมากน้ำพังเข้า
ไปตามท่อทำให้น้ำสูงมากท่ีชุมชนย่อยท่ี 7 ต้องไปดูดออกด้านหลังบ้าน 
และจะตีกันตายให้ดูดบ้างไม่ให้ดูดบ้างในเมื่อชุมชนน้ำจะท่วม วัดน้ำจะ
ท่วมก็ต้องระบายออกคลองส่ง อันนั้นรั่วซึมธรรมชาติ แต่ที่รั่วซึม
เพราะว่าคันดินที่ไปถมไว้นอกกำแพงถูกน้ำเซาะกร่อนไปบางจุด 
เหลือน้อย ถ้าเราไปบดอัดให้หนาขึ้นก็น่าจะบรรเทาไปได้ เพราะปี พ.ศ. 
2554 ที่น้ำท่วมใหญ่ก็เอาอยู่ ที่หัวกระบือปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 
เอาอยู่หมดแต่พียงรั่วซึมเป็นธรรมดาเราก็ดูดออกหมด แต่ในเมื่อผมไม่
สามารถทัดทานได้ก็ขอฝากให้ท่านทำให้ได้มาตรฐานเดียวกับฝั่งตรงข้าม
ได้หรือไม่ ที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้แต่ก็คงไม่ทันแล้วเพราะแบบแปลน 
ออกมาแล้วที่เห็นอยู่ทำแล้วต้องมีคันดินกั้นหน้า ผมอยากจะได้แบบนั้น
อีกแค ่1 กิโลครึ่งเองให้ทำเป็นมาตรฐานเดียวกับท่ีโยธาใหญ่เขาทำได้
หรือไม่ ตอกเสาเข็มลงไปวางแผ่นปูนและเททับเป็นคันกั้นน้ำขึ้นมาและก็
มีหินซึ่งทางด้านเหนือวัดสว่าง ทางวัดป่าโมกลงไปเขาก็มีหิน ทางด้านใต้
โผงเผงเขาทำแล้วมีหินเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเซาะกร่อนคันดินพังไป 
เพราะว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือทราย เรือดิน เรือบรรทุกสินค้าวิ่งอยู่
ตลอดเวลา จึงทำให้มีคลื่นและเซาะกร่อนคันดินพังลง ซึ่งปัจจุบันที่ท่าน
นายกฯคนเก่าได้ถมไว้เริ่มพังแล้วเห็นๆกันอยู่ ขอให้ท่านช่วยทำให้มี
มาตรฐานเดียวกับทางโยธาใหญ่เขาทำได้หรือไม่ครับ อันนี้ก็ขอฝากและ
ขอถามว่าที่ท่านลง Facebook ผมแคปรูปไว้หมดแล้วมีหน้ามีตากันหมด 
มีรถแบคโฮเทศบาลไปปรับปรุงภูมิทัศชุมชนย่อยที่ 7 ท่านบอกไป
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผมนึกว่าท่านนายกตอบรับเร็วมาก นายอำเภอมาให้
โอวาทว่าจะมีพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไชโยของเราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่า
เทศบาลตำบลป่าโมก อบต.นรสิงห์ อบต.บางเสด็จ มีพื้นที่ติดลำแม่น้ำให้
ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาผมนึกว่าท่านจะไป
ปรับปรุงเพราะเป็นป่าเป็นต้นไมยราบ รกรุงรังมาก คิดว่าท่านจะไปปรับ
ภูมิทัศน์จริงๆ ผมยังคิดว่าท่านทำดีมากก็ชื่นชมท่าน แต่ที่ท่านทำมันไม่ใช่
ที่ท่านไปตะกุยเหมือนถางพ้ืนที่เพ่ือจะก่อสร้าง ไปตะกุยเอาเศษหญ้า ไป
กองไว้ริมแม่น้ำ ไปดูได้ยังอยู่เลยผมไปถ่ายรูปไว้แล้ว วันนั้นเจ้าหน้าที่
เทศบาลที่ไปทำก็คงเห็นผมไปถ่ายรูป ไปตะกุยและก็ไปคุ้ยคันดินที่กันน้ำ
ไว้ลงเป็นย่อมๆไม่ได้ลงตลอด อันไหนที่คุ้ยง่ายท่านก็คุ้ยคันดิน ผมถามว่า
ตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วปีนี้เขาว่าน้ำมากด้วย ชาวบ้านก็เดินมาถามผมว่า
ทำอะไรเทศบาลทำอะไรน้ำจะมาแล้วจะทันไหม จะทันต่อเหตุการณ์ไหม  
ผมบอกเรื่องยังไม่เข้าสภาเลยได้ข่าวว่าเขาจะทำคันเข่ือนแต่ยังไม่ได้เข้า
สภาจะเข้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 และท่านก็ไปทำลายคันดินเขา
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ลงหมดเลย ไปปรับเกลี่ยเอาไม้ไปปักเป็นแนวสร้าง จากคันดินนั้นอีก  
2.5 เมตร ขยายดินไปอีก 3 เมตร ท่านก็ไปทำผมว่าท่านไปเตรียมการ
ก่อสร้างมากกว่าการไปปรับภูมิทัศน์ ผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ และอยาก
ถามท่านว่าเตรียมแผนรับมือไว้ไหมหากน้ำมาและกว่าท่านจะไปประมูล
อีกสิบห้าล้านบาทต้องไปประมูลโดยวิธีคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าห้าแสนบาท
ที่ท่านนิยมใช้อยู่ทุกโครงการที่ผ่านมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 
ห้าแสนบาทท่านก็ทำไป ผมถามว่าท่านมีแผนการที่จะรองรับหรือไม่หาก
น้ำมาท่านจะสามารถเอาดินไปกันได้ไหม ผู้รับเหมาจะทำทันหรือไม่ 
ช่วงเดือนสองเดือนที่น้ำจะมา ก็อยากจะถามท่านมีแผนการทีจ่ะรองรับ
เรื่องนี้ไว้หรือไม่ครับ ชุมชนย่อยท่ี 7 ส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนที่ต่ำถ้าน้ำ
เข้ามาสูงกว่าถนนขึ้นไปเสียหายกันหมดเลย ผมว่าจะเดือดร้อนกันยก
ใหญ่ชาวบ้านชาวเมืองตรงนั้น ขอให้ท่านพิจารณาให้รอบคอบด้วย  
และเตรียมแผนที่จะรับมือน้ำท่วมนี้ด้วยท่านจะทำทันหรือไม่จุดนี้ 
ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ                
นายกเทศมนตรี                        เรื่องการทำกำแพงก้ันน้ำ อันนี้ถ้าดูจากแบบผมคิดว่ามั่นคงถาวรกว่าเดิม
 ส่วนเรื่องลง Facebook ว่าปรับปรุงภูมิทัศน์เรื่องของคนลงครับ      
                                             เพราะผมเล่น Facebook ไม่เป็น และไม่คิดจะเล่นส่วนที่ท่านถามว่า
 เทศบาลไปชิงไปตัดหน้ากรมโยธาหรือไม่ ว่าเขาจะทำแล้วเราไปแย่งทำ
 ไม่ใช่ ผมดูจากแผนจังหวัดแล้วครับ โครงการนี้ไม่มีเลยอีกสิบปี
 ข้างหน้าก็ไม่มีตอนนี้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลที่ต้องป้องกันน้ำ ที่ขอเขื่อน
 ทั้งหมดถ้ารวมอันนี้ด้วยประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งเราพยายามจะทำใน
 ส่วนที่ล่อแหลมมากท่ีสุดก่อน ยกตัวอย่างจากสะพานไปดับเพลิงใกล้
 งบแล้วปี พ.ศ.2567 ยืนยันแล้วแน่นอน ส่วนปี พ.ศ.2568 ก็กำลังหา 
 ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ มีโครงการ 2 กิโลเมตร อยู่ฝั่งตะวันออกต่อจากวัดแสน
 สุขมาถึงโรงน้ำตาล ตรงบ้านนายแฟ้มถึงแสงฟ้าประมาณ 1 กิโล 800
 เมตร เราทำโครงการขอไปหมดเลย เราไม่ได้ทำเริ่มต้นแต่เราไปรื้อ
 โครงการเก่าที่เขาเก็บกองไว้ที่จังหวัดออกมาดูและเราก็มาขยับ
 ดำเนินการใหม่ แจ้งให้ทราบว่าเราไม่ได้ไปแย่งของโยธาทำ ถ้าโยธาทำสิดี
 ผมจะได้ไม่ต้องมาขอจ่ายขาดเงินสะสมตรงนี้ออกมาใช้ ส่วนเรื่อง       
                                             ที่บอกไปรื้อคันออกผมขอเรียนว่าจากการคำนวณจากแบบก่อสร้าง 
                                             ถ้าเราไม่เปิดหน้างานให้กว้างช่างที่ไหนก็คำนวณงานไม่ได้ คำนวณดิน
 ไม่ได้ คำนวณงานวัสดุไม่ได้ ก็จะเกิดการหลับหูหลับตาทำกันไปและถึง
 เวลาก็ทำไม่ได้เราจึงต้องไปเปิด เพื่อส่องกล้องวัดแนวคำนวณวัสดุที่จะใช้
 ทั้งหมดแต่ถามว่าถ้าน้ำมาจะแก้ปัญหาอย่างไร น้ำมาเราก็มีดินเก่า  
                                             รถแบคโฮเราก็มีเราก็ตักดินเก่าขึ้นมาตั้งให้สูงอย่างเดิมหรือถ้าดินขาดไม่
 พอเราก็เดิมดินลงไป พอถึงเวลาก่อสร้างเราไม่คำนวณหักกับวัสดุที่เรา
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 คำนวณไว้ปัจจุบัน สมมุติว่าปัจจุบันเราคำนวณดินไว้ 10,000 คิว
 ตอนนี้เราไปทำกันน้ำท่วมเราลงไป 1,000 คิว ถึงเวลาประมูลงานเราก็
 หักไป 1,000 คิว ให้เหลือ 9,000 คิว เราได้เตรียมการไว้หมดแล้ว 
                                             ขอชี้แจงตามนี้ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ ท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ตามท่ีท่านนายกฯแจ้งว่าไม่ได้แย่งงานเขาทำก็โอเคครับ แต่ท่านบอกว่า
ตรงนั้นเปราะบางไม่ใช่ครับจุดเปราะบางกว่าหัวกระบือมีอีกเยอะ หลาย
จุดเช่นทางบ้านน้ำวนเปราะบางกว่าและท่วมทุกปี หัวกระบือไม่ท่วมเลย 
ไม่เปราะบางเลยครับ เพียงแต่ท่านเอารถแบคโฮไปเสริมดินที่เซาะกร่อน 
ลงไปใหแ้น่นหนาขึ้น น้ำก็จะไม่ซึมแล้วไปอุดตรงที่ของชลประทาน ไม่ได้
เปราะบางเหมือนที่ท่านพูดเลยครับ แต่ท่านจะเอางบประมาณออกมาทำ
อะไรจุดเปราะบางแถวนี้มี ที่ผมพูดบ้านน้ำวนอันนั้นเปราะบางมากกว่า
ทางหัวกระบืออีก หัวกระบือรอได้ครับไม่เปราะบางจริงๆเพราะน้ำท่วม
ทุกปีไม่เคยท่วม ปี พ.ศ.2554 ท่วมใหญ่ก็ไม่ท่วม ปี พ.ศ. 2564 ก็ไม่
ท่วม ปี พ.ศ.2565 ก็ไม่ท่วม ไม่เปราะบางเลย บ้านน้ำวนเปราะบาง
มากกว่าอีกประมาณ 1 กิโลกว่า ท่านว่าเหลืออีก 2 กิโลก็ไปทำจุดนั้น
ก่อนก็ได้ถ้าเปราะบางจริงอย่างที่ท่านพูด ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  ตอบหรือไม่ครับ เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         ถ้าไม่ตอบท่านก็ไม่รู้ชัด ตรงบ้านน้ำวนเราได้ทำคันกั้นน้ำเป็นคันดินหลังเขื่อน 

ใหม่แล้วใช้งบประมาณไปห้าล้านกว่าบาทตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ ฉะนั้น
จากบ้านน้ำวนถึงท่าทรายโรงอิฐ มอท.เราขยายผิวจราจรยกขึ้นมาอีก
ปรับปรุงแล้วกำลังดำเนินการอยู่ ตอนนี้ผู้รับเหมากำลังจะลงหินคลุก 
และจะมีกำแพงกันน้ำอีกชั้นหนึ่ง กันดินกันถนนเซาะจะมีกำแพงหนา 
20 เซนติเมตร อยู่ด้านหน้าบังไม่ให้น้ำซึมเข้าถึงถนน ส่วนจากโรงอิฐ 
มอท. ไปถึงแสงฟ้าปัญหาใหญ่อยู่ที่จุดเดียวคือบ้านนายแฟ้มไม่มีไหล่ให้
ทำ เทเท่าไหร่ลงแม่น้ำทั้งหมด จุดนั้นประมาณ 800 เมตร ถึงโกรก
ทรายภานุวิทย์ สุดปัญญา ที่เทศบาลจะทำแต่ผมทำเรื่องถึงกรมโยธาธิ
การแล้วทำเอกสารส่งแล้วผ่านจังหวัดแล้วอยู่ที่งบประมาณปี พ.ศ. 
2568 ถ้าจะได้ก็ได้ปี พ.ศ.2568 ทุกโครงการ สส.อ่างทองมีก่ีคน 
ผมใช้หมดสส.เพ็ญชิสา บ้านเขาอยู่แถวนั้นถ้าไม่ทำบ้านคุณน้ำท่วม คุณ
ช่วยตามงบประมาณให้ผมด้วย ท่านสส.ภารดร ถ้าไม่ทำตลาดพังแน่ท่าน
ก็ตามเรื่องให้เรามีสส. 4 คนตอนนี้ ท่านวิโรจน์ท่านอายุมากแล้วเลยไม่
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ไปรบกวนท่าน  ผมพยายามกระจายงานตรงนี้เราจะไปหาใคร เรียนให้
ทราบว่าผมไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่ง
บางครั้งเม่ือก่อนเคยกินแหนงแคลงใจ แต่ปัจจุบันเราก็ต้องไปกราบท่าน
เพ่ือท้องถิ่นเรา ขอชี้แจงให้ทราบครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ในเมื่อท่านยืนยันว่าท่านจะทำก็ได ้แต่ถ้าหากน้ำท่วมปีนี้ท่านต้องเอาให้
อยู่หัวกระบือ ถ้าน้ำมาไวมาเยอะท่านต้องเอาให้อยู่ ผู้รับเหมาจะทัน
หรือไม่ และที่ท่านได้พูดไว้ช่วงแรกว่า เมื่อท่านไปทำแล้วท่านจะไปหัก
งบประมาณที่ทำมา ผมขอหักงบประมาณแล้วก็ขอให้กลับคืนเทศบาล
อย่าไปเข้ากระเป๋าใคร งบประมาณที่จะหัก ขอให้จำและบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมว่าท่านจะหักงบประมาณมาแล้วดูซิว่า ท่านจะเอา
งบประมาณตัวที่หักมาจากผู้รับเหมาแล้วเอาไปไหนเอาเข้ากระเป๋าหรือ
เอาเข้าเทศบาลก็ขอให้ช่วยจำด้วย ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี เราลงดินไปเท่าไหร่กองช่างคำนวณ แลว้ต้องใช้ดินเท่านี้แต่พอน้ำท่วม 
 มีปัญหาเราเอาดินไปลงเวลาประมูลงานเขาหักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ 

ไม่ได้หักหลังประมูลหักก่อนประมูลงานครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด 
 อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการคันป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำ 
 เจ้าพระยาบริเวณโกรกทรายเหนือวัดสว่างอารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาล  
 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ 7 ท่าน สมาชิกสภาท่านใด
 ไม่อนุมัติ กรุณยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ  – ท่าน  
 สมาชิกสภาท่านใดไม่ออกเสียงกรุณายกมือครับ  
                                             สมาชิกสภาไมอ่อกเสียง  5  ท่าน 

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณโกรกทรายเหนือวัดสว่างอารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาล
อนุมัติ 7 เสียง  ไม่ออกเสียง  5  เสียง 
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  3.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุง 
ประธานสภาเทศบาล ถนนป่าโมกราษฎร์บำรุง 
   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
         นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ปรับปรุงถนนป่าโมกราษฎร์บำรุง  จำนวน  2,356,000 บาท  
เนื่องจาก  ถนนป่าโมกราษฎร์บำรุง ปัจจุบันผิวจราจรชำรุดเสียหาย  

ประกอบกับถนนป่าโมกราษฎร์บำรุงเป็นถนนสายหลักของเทศบาลตำบล
ป่าโมกที่ใช้สัญจรไปยังวัดป่าโมกวรวิหาร โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ  
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งเมื่อถนนชำรุดเสียหาย ทำให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
เท่าท่ีควร เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึง
จำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบล 
ป่าโมก จำนวน 2,356,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง7.00-8.00 เมตร ยาว 504.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,737.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงทางเท้า ตามแบบ
เทศบาลตำบลป่าโมกกำหนด งบประมาณ  2,356,000 บาท  

โดยยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลป่าโมก  ซึ่งสามารถนำไปใช้
จ่ายได้  ตามรายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่  2  พฤษภาคม 2567 
จำนวน 52,594,360.77 บาท 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ/กฎหมาย 
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังนี้ (๒) ให้มีและบำรุงทาง
บกและทางน้ำ 

2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  
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ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่
น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท  
เทศบาลเมือง  เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงิน
สะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่
เหลือได้ 

   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 
 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือพิจารณา
ต่อไป     

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ อภิปรายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 

สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน 
ป่าโมกราษฎร์บำรุงขอความกรุณยกมือครับสมาชิกสภาอนุมัติ 10 ท่าน 

 สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ   
 สมาชิกสภาไม่อนุมัติ      -     ท่าน สมาชิกสภาไม่ออกเสียง   1   ท่าน 

    ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน 
ป่าโมกราษฎร์บำรุง   อนุมัติ 10 เสียง  ไม่ออกเสียง  1  เสียง 
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  3.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ 
       ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุข (วัดแจ้ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

เทศบาลตำบลป่าโมก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 

        นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
         นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วย

บริการ สาธารณสุข (วัดแจ้ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตำบลป่าโมก เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ตามท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดแจ้ง) มีความประสงค์เพ่ือ
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการ นึ่งฆ่าเชื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  และเนื่องด้วยสภาพอากาศร้อนจัดส่งผลต่อคุณภาพ
ของยาและเวชภัณฑ์  พร้อมทั้งเพ่ือเป็นการบริการประชาชนภายในเขต
รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดแจ้ง)มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. หม้อออโต้เคลป อลูมิเนียมใช้ไฟฟ้า (Dia x H)  
30x30ซม. ความจุ 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 14,000.-บาท   

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 
1 เครื่องๆละ 32,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,200.-บาท  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุง  
ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุข ฯลฯ  (5)  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ฯลฯ 

การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม ข้อ 6 (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ   
เพ่ือดำเนินการจัดซื้อจ้างตามระเบียบ  ต่อไป 

 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือ
พิจารณาต่อไป     

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์   - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร  

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอนำเรียนว่าอนามัย

วัดแจ้งเป็นอนามัยที่จะพูดได้เลยว่าล้าหลังมาก การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศยังไม่มีเลย ทางผู้บริหารนำญัตตินี้มาเสนอตั้งซื้อเพียง
เครื่องเดียวจริงๆผมอยากจะให้การติดตั้งทั้งอาคารเลย ด้านล่างเพราะว่า
ประชาชนไปมาแล้วปรากฏว่าทำไมอนามัยของเราไม่มีเครื่องปรับอากาศ
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ที่อ่ืนเขามีกันหมด วัดอัมพวันก็มี ในส่วนนี้ตั้งงบประมาณไว้จะอ้างว่าค่า
ไฟไม่พอเพราะว่าต้นปีทางสาธารณสุขฯก็ตั้งงบไปแล้วเป็นค่าไฟ อยากจะ
ให้ติดตั้งทั้งอาคารด้านล่าง ประชาชนไปอากาศร้อนจะได้ไม่ร้อนอบอ้าว
ในช่วงสภาวะแบบนี้ 

 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์     - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 

       ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมหรือซักถามอีกหรือไม่  ท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี ครับ 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ผมไม่ได้ประท้วงอะไรครับ ตามที่ถือท่านผู้บริหารได้เสนองบประมาณมา  
ยอดหม้อออโต้แล็บกับเครื่องปรับอากาศ 14,000 บาท กับ  
32,200 บาทแต่ยอดรวมผมว่าตัวเลขน่าจะผิดเดี๋ยวเบิกไปแล้วเงินขาด
ไปใครจะมาออกเงิน ยอดรวมต้องเป็น 46,200 บาท แต่นี่รวมเป็น 
42,600 บาท ผมว่าควรแกต้ัวเลขให้ถูกหน่อย ขอบคุณครับ  

นายสุรพร  สรณารักษ์ - ขออนุญาตท่านประธานครับ ตัวเลขเจ้าหน้าที่พิมพ์กลับกันครับ ฉะนั้นขอ 
นายกเทศมนตรี                                  อนุญาตเปลี่ยนตัวเลขในที่ประชุมนี้เลยนะครับ ตัวเลขยอดรวมที่ถูกต้อง  

คือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,200.- บาท ครับ 
 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์     - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถาม
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ  

สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ สาธารณสุข     
    (วัดแจ้ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าโมก เพ่ือ    
    จัดซื้อครุภัณฑ์ขอความกรุณยกมือครับ สมาชิกสภาอนุมัติ  11  ท่าน      
    สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ  
    สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   -   ท่าน สมาชิกสภาไม่ออกเสียง   -  ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ สาธารณสุข (วัดแจ้ง)  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าโมก เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ อนุมัติ 11 เสียง  ไม่ออกเสียง  -  เสียง 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  3.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ประธานสภาเทศบาล ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าโมกบริเวณคลองบางปลากด   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุรพร  สรณารักษ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา 
         นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล

ตำบลป่าโมกบริเวณคลองบางปลากด จำนวน 22,621,000 บาท  
ด้วยเทศบาลตำบลป่าโมก มีความประสงค์ก่อสร้างตลาดสดบริเวณคลอง

บางปลากดเพ่ือแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะ แก้ไขปัญหา
การจราจร อีกทั้งป้องกันข้อพิพาท หรือการฟ้องร้อง ระหว่างเจ้าของอาคาร
พาณิชย์ หรือเจ้าของบ้านเรือนกับพ่อค้า แม่ค้ารายย่อยที่ตั้งแผงขายกีดขวาง
ทางเข้า - ออก เนื่องด้วยเทศบาลไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมประกอบกับราคาที่ดิน
ในเขตเทศบาลฯ มีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้เทศบาลฯ ไม่สามารถจัดซื้อที่ดิน 
เพ่ือดำเนินการจัดทำตลาดได้ ในการนี้เทศบาลฯ ได้พิจารณาแล้วว่าสถานที่ 
ที่เหมาะสมในการก่อสร้างตลาดสด คือ บริเวณปากคลองบางปลากด 

โดยเทศบาลได้ดำเนินการประสานและขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จนได้รับการอนุญาต  ให้ก่อสร้างตลาดสดได้ เป็นลำดับตามเอกสารที่ส่งให้ท่าน
สมาชิกเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ / กฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล อาจจัดทำกิจการใด ๆ  ใน
เขตเทศบาลดังนี้ (3) ให้มีตลาดสด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
2. พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร   

    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16  ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์กร    
    ปกครองส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระเบียบการบริการสาธารณะ  
    เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ (3)  การจัดให้มี และควบคุม    
    ตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 

3 .ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การ  
    เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม    
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 

     (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่    
น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัย  เกิดขึ้นแล้ว  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร  ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า 
สิบล้านบาท เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
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            (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการ
บอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้
รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
รายใหม่ เพ่ือดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน สะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

โดยยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลป่าโมก  
       ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายได้ ตามรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 2   
       พฤษภาคม 2567 จำนวน 52,594,360.77 บาท 

   จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมกเพ่ือพิจารณา 
        ต่อไป     

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
        ประธานสภาเทศบาล                           อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ท่านพันตำรวจโทรณกร วงศ์ภู่มณี ครับ 

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอก่อสร้างตลาดคร่อมคลองส่งน้ำตามญัตติทีท่่านได้
เสนอเข้ามาโดยท่านได้อ่านแล้วท่านก็ข้ามหัวข้อที่ทำหนังสือไป 
ผมจะขอกล่าวถึงหน่อย ดังนี้ โดยเทศบาลดำเนินการประสานและขอ
อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตลาดสดได ้ 
ในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 เป็นเรื่องที่เทศบาลทำไปถึงอำเภอถึง
หน่วยงานอื่นนั้นอันนี้ข้ามไป ข้อ 5 ข้อ 6 พอดีข้อ 6 พิมพ์ ซ้ำกัน 2 ข้อ 
แตผ่มติดใจข้อ 7 หนังสือ ข้อ 7  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ 2567 
สำนักงานชลประทานที่ 12 ทำหนังสือถึงเทศบาลฯเรื่องขออนุญาตใช้
แหล่งน้ำของกรมชลประทาน กรมชลประทานพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องที่
จะให้เทศบาลตำบลป่าโมกใช้ประโยชน์ร่วมกันที่จะทำการก่อสร้างตลาด
สดเทศบาลตำบลป่าโมก บริเวณคลองบางปลากด พบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
ที่สาธารณประโยชน์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจการชลประทาน ดังนั้นเห็นสมควร
อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการได้ ความละเอียดหนังสือสำนักงานชลประทาน  
ที่ 12 ที่ กษ 0321/238 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567 อันนี้ไม่มีหนังสือแนบ
มาผมก็ขอให้ท่านส่งหนังสือตัวนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูด้วยว่าเขาอนุญาต
อย่างไรครับ เพราะมีแต่ตัวเลขหนังสืออ้างมา ผมขอให้ถ่ายให้ดูด้วยครับ 
เพราะหาดูในเล่มนี้แล้วไม่เจอ ขอตรวจสอบหนังสือหน่อยครับ ไม่น่าจะ
เป็นความลับถ้าเขาอนุญาตมาแล้วเราก็ตกลง จะได้ดูว่าอนุญาตแบบไหน
อย่างไร มีข้อติดขัดอย่างไร ขอหนังสือตัวที่ได้อ่านนี้ด้วยครับ และหนังสือ
อีกหนึ่งฉบับ ข้อ 8 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 อำเภอป่าโมก ทำหนังสือถึง
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เทศบาลฯ เรื่อง การพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรณีการขออนุญาต
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 2 โครงการ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2567 มีมติ
เห็นว่า การก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรค ต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองรวม 
และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง โดยมีข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
จาการก่อสร้างในด้านต่าง ๆ  ความละเอียดหนังสือ อำเภอป่าโมก ที่ อท 
0318/1506 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ขอหนังสือฉบับนี้ด้วย เพราะไม่มี
แนบมาเช่นกัน ช่วยถ่ายให้เพ่ือนๆสมาชิกสภาได้รับทราบด้วยครับ และอีกหนึ่ง
ฉบับ ข้อ 9  วันที่  3  พฤษภาคม 2567 เทศบาลฯ ทำหนังสือถึง สำนักงานเจ้า
ท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาเรื่อง การก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลป่าโมก  
ความละเอียดหนังสือ เทศบาลตำบลป่าโมก ที่ อท 52101/495 ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 2567 และได้รับการตอบกลับ ตามหนังสือที่ คค 0312.2/241  
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 อีกฉบับหนึ่งก็ขอให้ถ่ายให้เพ่ือนสมาชิกได้รับ
ทราบทั้ง 3 ฉบับนี้ครับ เพราะท่านบอกว่าตามรายละเอียดที่แนบมานี้ แต่ดูแล้ว
ไม่มี ก็ขอให้ท่านช่วยถ่ายเรื่องนี้ให้ด้วยครับ เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  
ถ้านำโครงการนี้เข้าสภา ยกมือผ่านสภาไปแล้ว ถ้าทางกรมเจ้าท่า  
กรมชลประทาน เขาไม่อนุญาตให้ทำเดี๋ยวงบประมาณ คงต้องพับไปอีก  
ขอให้เป็นเรื่องสำคัญเขาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต แต่ท่านบอกว่าอนุญาตแล้ว 
แต่หนังสือไม่ได้ถ่ายแนบมาให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบ เมื่อท่านได้รับอนุญาตให้
ทำถูกต้องแล้ว การก่อสร้างตลาด มีกฎหมายหลายฉบับมากที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างตลาด ผมก็ได้หาข้อมูลมาว่ามีข้อกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเช่น (1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  (2) พระราชบัญญัติผัง
เมือง พ.ศ.2518 (3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (4) พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 (5) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 
และมีกฎหมายอีกหลายตัวมากที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตลาด ผมอยากเรียน
ถามท่านผู้บริหารว่าท่านได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้พร้อมไหม เพราะจะสร้างตลาด
ไม่ได้ก่อสร้างแค่ตัวอาคารแล้วจะใช้ได้ ระบบการบำบัดน้ำ ตลาดสดมีน้ำล้างผัก 
ล้างปลา ล้างเนื้อ ล้างหมู จะไหลไปไหนเพราะอยู่คร่อมคลองน้ำจะไหลลงไปใน
คลองชลประทานจะทำให้คลองเน่าเสีย น้ำต้องใช้ในการเกษตรต้องนำเข้าทุ่งทำ
การเกษตรทำนา ทำไร่ ท่านได้เตรียมเอกสารข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ท่านจะ
สร้างตลาด ไม่ใช่ว่านึกอยากจะสร้างตลาดแล้วก็สร้างเพ่ือจะนำงบประมาณ
ออกมาเพราะงบประมาณตรงนี้ประมาณ 22 ล้านครับ  ถ้าท่านไม่เตรียมความ
พร้อมก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา เช่น ถ้าถามเรื่องประชาพิจารณ์ท่านก็ต้องตอบว่าทำ
แล้ว เพราะท่านถามประชาชนแล้วให้ทำ แต่ถ้าทำตรงนั้นผมว่าจะคับแคบหรือไม่
อันนี้ก็ต้องไปตรองกันดูยกมือให้ผ่าน จะมีปัญหาเกิดขึ้นบริเวณบ้านเรือน
ใกล้เคียง เช่นกรณีที่เกิดขึ้นตามข่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มี
หญิง 2 คน ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในหมู่บ้านเสรีวิลล่า ได้ใช้ขวานและท่อนเหล็กทุบ
รถกระบะที่จอดขวางประตูหน้าบ้านของตนเอง เนื่องจากเป็นการสร้างตลาด
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ติดต่อกับบ้านพักอาศัย คือทำให้ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเสรีวิลล่าถูกรบกวนได้รับ
ความเดือดร้อน มีมลพิษ  ควันรถ ควันอาหาร และการจอดรถกีดขวาง สิ่งนี้ท่าน
ต้องเตรียมแผนรองรับไว้ด้วยถ้าจะทำ พวกที่จอดรถ สุขลักษณะ ความสะอาด 
ห้องน้ำ ห้องส้วม ขยะมูลฝอยต่างๆ  ที่จะเกิดจากตลาดนี้มันเยอะมากขอให้ทำไว้
ด้วย  
น้ำเน่าน้ำเสียจะนำไปทิ้งที่ไหน ท่าเตรียมรับแผนอันนี้ไว้หรือไม่ท่านจะสร้าง
ตลาด ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการก่อสร้าง ประชาชนแถวนั้นเห็นชอบ
ด้วยไหมเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอย่างหมู่บ้านเสรีวิลล่าขึ้นอีก ท่านว่าท่านจะ
แก้ปัญหาในตลาดกันการฟ้องร้อง จะแก้จุดนี้และไปเกิดจุดนั้นก็เป็น
ปัญหาวนไปจากจุดนี้ไปเพ่ิมปัญหาในจุดใหม่ขึ้นอีกผมว่าตรงนั้นก็คับแคบ
แต่ในเมื่อท่านจะทำก็ได้ ขอให้ระบบโครงสร้างของอาคารต้องอยู่ในระบบ
ระเบียบมีกฎหมายหลายตัวที่ผมได้ยกให้ไปแล้วเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ตลาด สุขลักษณะต่างๆ ขอให้ท่านพิจารณาให้รอบคอบในเมื่อท่านจะคิด
สร้างตลาด ขอเอกสาร 3 ฉบับที่ผมได้ขอไปแล้วขอมาให้เพ่ือนสมาชิกได้
พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
 นายกเทศมนตรี                       เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตลาดนั้นเราได้ทำสำรวจมีทั้งผังเมืองมีทั้งสิ่ง 

ล่วงล้ำลำน้ำคณะกรรมการจังหวัดได้มาประชุมทั้งหมดแล้ว ในวันประชุม
ก็มีหลายหน่วยงานมีทั้งโยธาจังหวัดมีทั้งชลประทานจังหวัด มีทั้ง  
ชลประทานพระนครศรีอยุธยา มีทั้งเจ้าท่าก็เข้ามาร่วมประชุมกัน 

 หมดแล้วมีท่านรองผู้ว่าฯเป็นประธานและเข้ามาร่วมประชุมกันก็ไม่เห็น 
 ขัดข้องอะไร ท่านก็เลยทำหนังสือว่าอนุญาต ส่วนเรื่องปัญหาน้ำท่าน 
 คงลืมไปว่าผมไดข้ออนุมัติสภาทำ MOU กับ อจน.องค์การจัดการน้ำ 
 เสีย ซึ่งจะได้ทำการก่อสร้างประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้าเพราะฉะนั้น 
 หนังสือที่ อจน.ส่งให้เราเมื่อ 2 วันนี้บอกให้เราเตรียมพ้ืนที่ส่งมอบ 
 ให้กับหน่วยงานแล้ว เรื่องน้ำเสียไม่ต้องห่วงน้ำเสียทั้งหมดจะมีบ่อสูบ 

มีเครื่องสูบไปลงที่บ่อบำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียเสร็จแล้วก็จะปล่อยลงไป
ในคลอง ในคลองก็จะไม่มีน้ำเสียจะเป็นน้ำที่บำบัดแล้ว ตรงนี้เรา
เตรียมการไว้หมด เรื่องน้ำเสียส่วนเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารเราไม่ได้
ก่อสร้างเป็นอาคารทึบเราเป็นตลาดแบบใหม่เป็นสไตล์เปิดไม่ได้เป็น
ตลาดสไตล์ปิดเพราะเรารู้ดีว่าการสร้างตลาด เป็นแบบปิดสมัยก่อน
จะต้องมีช่องระบายอากาศมีทางระบายน้ำอีกหลายอย่าง ขอชี้แจงให้
ทราบ ส่วนเรื่องเอกสารที่ท่านขอ ผมเรียนว่าเป็นเอกสารราชการขอให้
ท่านทำหนังสือมาแล้วเราจะจัดส่งให้ขอเป็นลายลักษณ์อักษรหนังสือ 
ทั้ง 3 ฉบับ  
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญครับ ท่านพันตำรวจโทรณกร  วงศ์ภู่มณี ครับ 
        ประธานสภาเทศบาล    

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจง ว่าท่านได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว แต่บ่อบำบัดน้ำ
ยังไม่ได้เข้าสภาเลย จะไปสร้างเมื่อไหร่แล้วงบประมาณจะเหลือพอไหม
เพราะตอนนี้ตัวเลขกลมๆ ผ่านวันนี้ไปอีก 42 ล้านบาท จะเหลือ 10 
ล้าน และบ่อบำบัดน้ำที่ท่านจะทำ ท่อน้ำทิ้งในตลาดจะไหลมารวมจุด
เดียวกันไหมอันนี้ต้องไปพิจารณา ระบบโครงข่ายจะโยงมาลงที่เดียวกัน
ไหม จะทำบ่อบำบัดน้ำยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของสภานี้ แล้วนี่ตลาด
จะพิจารณาเสร็จก่อน ตลาดเสร็จก่อนบ่อบำบัดน้ำยังไม่เสร็จ 
น้ำเสียจากตลาดจะทิ้งตรงไหน ตอนที่บ่อบำบัดน้ำยังไม่เสร็จ 
ส่วนเรื่องหนังสือท่านบอกเป็นเอกสารของทางราชการผมว่าไม่น่าจะ
ปกปิด แต่เมื่อหนังสืออนุญาตแล้ว ก็น่าจะถ่ายให้เพ่ือนสมาชิกได้รับ
ทราบแต่ถ้าท่านบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือราชการ เดี๋ยวผมทำเป็น
หนังสือแต่ผมอยากจะอ่านตรงนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้เพราะเพ่ือน
สมาชิกยกมือ เขาจะไดรู้้ว่ายกมือไปแล้วปลอดภัย ไม่ใช่ยกมือไปแล้วไม่
อนุญาตให้ทำเดี๋ยวก็ต้อง พับกลับไป ต้องนำเข้าสภามาเปลี่ยนแปลงกัน
อีกอันนี้ผมอยากจะบอกเพ่ือนสมาชิกเพราะเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะยก
มือให้ก็ยกมือแต่ถ้ายกมือไปแล้วผิดพลาดประการใด ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันทำในสิ่งที่มันถูกต้องไม่เป็นไร ถ้าไม่ถูกต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันกับผู้ที่ยกมือ ถ้าท่านบอกต้องทำเป็นหนังสือ เดี๋ยวผมทำเป็น
หนังสือ เอกสารราชการถ้าเกิดผมทำไปแล้ว มาวันหลังก็ผ่านไปแล้ว วันนี้
สภายกมือไป ผ่านไปแล้วแต่หนังสือไม่รู้ผ่านหรือเปล่า แล้วเพ่ือนสมาชิก
ที่ยกมือจะทราบไหมว่าอนุญาตจริงๆ ถ้าอนุญาตจริงต้องนำมาให้ดู
อนุญาตแบบไหนอนุญาตแบบคลุมเครืออย่างเรื่องที่ท่านปลัดได้พูดไป 
ท่านผู้ว่าฯตีความรวมว่าอนุญาตจะเป็นแบบนั้นอีกไหมผมกลัวจะเกิด
ปัญหาขึ้นภายหลัง ในเมื่อจะให้ทำหนังสือผมก็จะทำ ขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ์      - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้ใช้งบประมาณเทศบาล ใช้งบประมาณของ 

องค์การจัดการน้ำเสียซึ่งได้ลงนาม MOU กับเทศบาล เทศบาลไม่ต้อง
จ่ายไม่ต้องใช้งบประมาณของเทศบาล เพียงแต่ทำเสร็จแล้วมีค่าใช้จ่าย
เพราะการบำบัดน้ำเสียต้องมีค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเก็บกากตะกอนนั่นคือ
รายจ่ายของเทศบาลซึ่งเราจำเป็นต้องจ่าย มีเสียงออกไปว่านายกจะเก็บ
ค่าบำบัดน้ำเสีย ผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะไปเก็บค่าบำบัดน้ำเสียอย่างไร
แต่ถ้าเป็นฝั่งบางปลากดเก็บได้เลย เพราะเทศบาลจำหน่ายน้ำประปาเอง
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เพราะการจำหน่ายน้ำประปาเป็นน้ำดีจะมีสูตรการคำนวณว่าน้ำดีกี่ลิตร
จะไปใช้จริงๆกี่ลิตรที่เหลือ จะนำกับมาบำบัดกี่ลิตรจะมีสูตรการคำนวณ
ทั่วไป เทศบาลสามารถท่ีจะบวกค่าน้ำไปได้เลย ส่วนฝั่งตลาดเป็น
น้ำประปาภูมิภาคแล้วถามว่าเราจะให้ประปาช่วยเก็บค่าน้ำให้เขาบวกให้
เราหรอแค่ทุกวันนี้ตำรวจออกใบสั่งบอกให้ขนส่งอย่าเพ่ิงต่อทะเบียนต้อง
เสียค่าใบสั่งก่อนยังไม่สำเร็จ แต่ของเราก็คิดว่าคงจะเก็บไม่ได้เพียงแต่ว่า
เราในฐานะเทศบาลต้องดำเนินการเรื่องของการบริการประชาชนเรื่อง
ระบบน้ำเสีย เพราะองค์การจัดการน้ำเซ็น MOU แล้วเราไม่ได้ออก
ค่าใช้จ่ายไม่ต้องจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ขอแจ้งให้ทราบครับ 

 
นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญครับ ท่านพันตำรวจโทรณกร  วงศ์ภู่มณี ครับ 

        ประธานสภาเทศบาล    

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ผมอยากจะทราบว่าระหว่างเทศบาลไม่ได้ออกเงินไปทำ MOU กับใครก็
ตามแล้วระหว่างบ่อบำบัดน้ำเสียกับตลาดสิ่งไหนจะเสร็จก่อนกันครับ 
จะเสร็จพร้อมกันไหม ตลาดเสร็จแล้วบ่อบำบัดน้ำเสียจะเสร็จไหม 
ท่านรับปากรับคำขอให้เสร็จพร้อมกันได้ไหมไม่ใช่ตลาดเสร็จแล้วเปิดขาย
แล้วบ่อพักน้ำเสียยังไม่เสร็จแล้วน้ำจะไปทิ้งที่ไหนอันนี้ก็ขอให้ท่านยืนยัน
ด้วย ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ์      - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                         บ่อบำบัดน้ำเสียตอนนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วรอเรื่องเวลาของ 
         งบประมาณใหญ่ คือปี 68 รอยืนยันว่าจะลงมือต้นปีแน่นอน 
                                              ตลาดกว่าจะได้ผู้รับเหมาได้ระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่ถ้าเกิดตลาดเสร็จ    
                                              ก่อนบ่อน้ำเสียเสร็จทีหลังเราก็อย่าเพ่ิงไปเปิดตลาด  สิครับ 
            บ่อบำบัดน้ำเสียให้เสร็จก่อนอีกสัก 1 เดือน หรืออีกสักสองเดือน  
                                              ก็ดึงเวลาได้น้ำเสียก็จะไม่มี ขอแจ้งให้ทราบครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
       ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมครับ  

สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างตลาดสด    
    เทศบาลตำบลป่าโมกบริเวณคลองบางปลากด  ขอความกรุณยกมือครับ  

สมาชิกสภาอนุมัติ  7  ท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ  
    กรุณายกมือครับ สมาชิกสภาไม่อนุมัติ   -   ท่าน  
    สมาชิกสภาไม่ออกเสียง   5  ท่าน 
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       ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติใหใ้ห้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล
ตำบลป่าโมกบริเวณคลองบางปลากด  อนุมัติ     7       เสียง  
ไม่อนุมัติ      -      เสียง ไม่ออกเสียง     5  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่อง อ่ืนๆ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์    - เชิญท่านบำรุง  แย้มนิยม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์       - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล                           ผมนายบำรุง  แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 1 

ญัตติวันนี้มีทั้งหมด 6 ญัตติ ญัตติที่ 3  ที่พูดคุยกันถึงเรื่องความบอบบางของ
คันกั้นน้ำ และการใช้คันกันน้ำให้เป็นประโยชน์ คราวนี้ยังลืมไปว่าคันก้ันน้ำ 
ที่ประชาชนใช้สัญจรใช้สอยกันอยู่แล้วก็ยังขาดการดูแลคือท้ายวัดแจ้ง
จากโรงน้ำตาลขึ้นมาประชาชนท้ายวัดแจ้งติดกับโรงน้ำตาลส่วนมาก
ทางออกจะไปออกจากท่ีชาวบ้านเขา อยากจะให้เสริมคันกั้นน้ำเป็นทาง
สัญจรอย่างถาวรจากท้ายกำแพงติดโรงน้ำตาลขึ้นมาทางท้ายวัดแจ้งอย่า
ลืมจุดนี้ว่าเป็นจุดบอบบางพอสมควรถึงเวลาหน้าน้ำแล้วมีประชาชนไม่กี่
ท่านที่ไปช่วยกันดูแลขนเพราะรถเข้าลำบากเวลาหน้าน้ำมาขอฝาก
เส้นทางนี้อยู่ในความจำของผู้บริหารด้วยอย่าลืม อย่าให้ตกค้างนะครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี                         ตอนนี้เรากำลังดำเนินการขยายคันกั้นน้ำตรงช่วงวัดแจ้งช่วงปลาย 

วันนี้นำเครื่องจักรเทศบาลเข้าไปดำเนินการเกลี่ยหญ้าดูไหล่ริมแม่น้ำแล้ว
ว่าจะเสริมอย่างไรและประจวบกับว่าโครงการทำคันซ่อมแซมเข่ือนวัด
แสนสุขและมีเศษวัสดุเหลือก็คือเศษปูนที่รื้อออกมาผมได้ให้ผู้รับเหมา
นำมาทิ้งไปแล้วแต่ว่ายังทิ้งไม่เรียบร้อยกำลังจะดำเนินการเข้าไป 
เก็บงานให้ เราพยายามจะนำเศษวัสดุที่เหลือทั้งหมดในการก่อสร้างไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ เรากำลังดำเนินการอยู่ครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญครับ ท่านพันตำรวจโทรณกร  วงศ์ภู่มณี ครับ 
        ประธานสภาเทศบาล    

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

สำหรับในวาระเรื่องอ่ืนๆ ผมมีเรื่องอยู่ 4-5 เรื่องที่จะนำเสนอ 
เรื่องแรกคือการใช้เงินสะสมของโรงเรียนทั้ง 6 ท. ในเขตของเทศบาล 
ซ่ึงทั้ง 6 ท. เป็นหน่วยงานใดสังกัดของเทศบาลตำบลป่าโมกแล้วเทศบาล
ได้ตั้งคณะกรรมการคือเพ่ือนสมาชิกของเราไปเป็นคณะกรรมการ 
ทั้ง 6 ท. รวมทั้งโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ มีเพ่ือนสมาชิกในนี้เข้าไปเป็น
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คณะกรรมการในการใช้เงินหรือว่าคณะกรรมการของโรงเรียนนี้ 
ผมก็อยากจะถามว่าเงินสะสมที่ใช้ เพ่ือนสมาชิกท่ีเป็นคณะกรรมการได้
ทราบได้รู้หรือไม่ว่างบประมาณต่างๆ เพราะได้ข่าวว่าทำพร้อมกันเลย 
ทั้ง 6 ท.งบสะสมออกมาพรวดๆ แต่เดี๋ยวท่านคงบอกว่าเป็นหน้าที่ของ
โรงเรียนกใ็นฐานะท่านเป็นผู้ควบคุมอยากถามว่าคณะกรรมการได้เข้าไป
ตรวจสอบดูบ้างไหมเพราะว่าได้รับความเสียหายโครงการต่างๆได้ข่าวว่า
ผู้รับเหมาจากทางเทศบาลเข้าไป ผู้รับเหมาในการทำโครงการต่างๆไม่ได้
รับทราบความเสียหายจากโรงเรียนวัดแสนสุข สนามฟุตบอล เดี๋ยวท่าน
ฉลวยจะพูดต่อจากผมอันนี้รายละเอียดของท่านฉลวยเขาเก็บข้อมูลไว้
เยอะซึ่งท่านฉลวยจะได้พูดในเรื่องของวัดแสนสุข ท.6 ส่วนโรงเรียน ท.3  
วัดโบสถ์ ฝ้าโรงยิมพัง ได้ข่าวว่าไปซ่อมครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้พังอีก  
ขอให้คณะกรรมการที่ดูแลวัดโบสถ์ไดช้่วยไปตรวจสอบให้ด้วยเพราะเป็น
เงินของเด็ก ยังไม่ถึงปีเลยพังอีกแล้วฝ้าโรงยิมพังลงมา ไม่ทราบว่าได้
ก่อสร้างตามแบบตามแผนหรือไม่ ต่อไปโรงยิมของ ท.1 เพดานห้องก็พัง
เช่นกันใครดูแล ท.1 สมาชิกของเราช่วยตรวจเป็นหูเป็นตาให้กับนักเรียน
ด้วยครับ ต่อไปโรงเรียน ท. 5 วัดอัมพวัน ห้องน้ำด้านหลังมีดินทรุดตัว
ขอให้ช่วยตรวจสอบให้ด้วยสงสารเด็กเป็นเงินสะสมของเด็ก ถ้าไม่จำเป็น
ก็ไม่ต้องนำออกมาใช้ เก็บไว้ก่อน ตอนนี้มีเงินสะสมรีบเร่งของเทศบาล 
ก็จะหมด ของโรงเรียนสะสมไว้เพ่ือให้เด็กได้ใช้ในยามฉุกเฉินจำเป็นก็ให้
เด็กไว้ได้ใช้บ้าง เก็บไว้บ้างเงินสะสมเหมือนเราเก็บเงินตุนไว้ในกระเป๋า 
จะไม่หายไปไหนหรอกครับยังอยู่ แต่ไปรีบเร่งและนี่ก็เร่งท้ัง 6 ท. เลย
พร้อมกันหมดทีเดี๋ยวผลงานของผู้รับเหมาออกมาเป็นอย่างไร โดยเฉพาะ
วัดแสนสุขเสียหายหนักมาก เดี๋ยวท่านฉลวยจะได้พูดต่อไป ฝากเพ่ือน
สมาชิกท่ีเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนด้วยครับ  
ตอนที่ผมเข้ามาสภาใหม่ๆ ผมเข้าสภาครั้งแรกยอมรับยังไม่มี
ประสบการณ์ในเรื่องสภา รับราชการตำรวจอีกเรื่องหนึ่ง มาสภาก็อีก
เรื่องหนึ่ง เปิดสภาใหม่ๆยกมือกันว่อนไปว่อนมา กรรมการโรงเรียน 
นี้ยกมือ แย่งกันเป็นเลยพอเป็นแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ด้วยเพ่ือนสมาชิกที่
เป็นคณะกรรมการโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนแต่ของเราคุม 6 โรงเรียน 
ขอให้ช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นเงินของเด็กสงสารเด็กเถอะครับเงิน
สะสมเก็บไว้มีประโยชน์เผื่อใช้ในยามจำเป็นฝากไว้ด้วย เรื่องที่ 2 คือผม
แจ้งซ่อมไฟฟ้า ตามระเบียบนายกเคยพูดจะทำอะไรมาเขียนเรื่องเลย
เดี๋ยวผมจะจัดการให้ ผม สท.ไม่ใช่มีอำนาจหน้าที่อะไรก็ได้ไปเขียนตาม
ระเบียบที่ท่านนายกบอกให้ไปเขียนทีก่องช่างผมก็ไปเขียน เขียนแล้วก็
ยื่นไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ 2567 ซ่อมเพียง 2 จุดใกล้ๆกันคือตรง
ข้ามวัดพินิจฯ ไฟใต้สะพานมืดตอนกลางคืน ตอนนี้ขี้ยาเยอะอันตรายซึ่ง
ตรงนั้นเป็น 2 ช่อง เป็นของโรงช้าง ซึ่งเขาก็ทำของเขาแล้วของเทศบาล
ทำไว้ช่องหนึ่ง ไฟยังดับไม่ทราบว่าใครไปดึงสายไฟหรือลักสายไฟเอา
ทองแดงไป แล้วตรงทางโค้งบ้านยายตุ่ม ท่านประธานคงรู้จักไฟดับ  
ผมก็แจ้งไป 2 จุดเมื่อ 9 เมษายน 2567 จนป่านนี้ 28 พฤษภาคม 
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2567 มีคนถาม ไม่เห็นช่างมาทำเลย วันก่อนช่างไฟฟ้าเข้ามาบอกให้เขา
ทำไฟให้ เขาบอกไม่ใช่หน้าที่เขาเป็นของเทศบาลก็ไม่ทำให้ ข่าวว่าทาง
กรมทางเขาเห็นมืดเขาก็เลยไปแก้ให้แต่อีกจุดไฟสูงเขาไม่ได้ทำให้  
ผมก็สงสัยว่าเรื่องยื่นไปซัก 9 เมษายน 2567 ผ่านกองช่างไปหรือยัง 
หนังสือเดินทางช้าเหลือเกินจะ 2 เดือนแล้วไม่ทราบว่าผ่านกองช่างไปถึง
ท่านปลัดหรือยัง ท่านปลัดท่านก็ใกล้เกษียณท่านก็มีภารกิจอาจจะเยอะ
ไม่รู้ผ่านปลัดไม่ถึงท่านนายกหรือยังก็ขอฝาก ชาวบ้านเขาถามมาเรื่อง
เล็กๆน้อยๆ เมื่อวานเห็นไปทำหัวกระบือก็ดีรถกระเช้าไปทำ แต่ในจุดนั้น
แจ้งมาจะ 2 เดือนแล้วไม่ทราบว่าหนังสือที่ยื่นไปผมทำตามระเบียบที่
ท่านนายกบอกหนังสือไปถึงไหนแล้วก็ขอติดตามเรื่องให้หน่อยชาวบ้าน
ถามมา เรื่องที่ 3 คือเรื่องกล้องวงจรปิดที่เคยพูดสมัยเปิดสภาใหม่ๆท่าน
จะทำตอนนี้อยากจะทราบว่าทำไปถึงก่ีชุมชนท่านเคยพูดว่าจะทำทั้ง 11 
ชุมชนให้ครบถ้วน เห็นท่านไปทำตรงโรงพยาบาล ไปติดกล้องเพราะเดิม
เขามีอยู่แล้วท่านไปติดกล้องซ้อนอีกตรงนั้นไม่ทราบว่าชุมชนอื่นจะได้ทำ
ไหมเพราะตอนนี้พวกข้ียา ลักขโมย ทีว่ัดสว่างฯ หม้อไห อะไรอีกหลายๆ
อย่างหาย ขโมยเยอะเหลือเกินตอนนี้ เพ่ือความปลอดภัยของชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนให้ช่วยเร่งรัดดำเนินการเรื่องกล้องวงจรปิดให้ทั่ว
ทุก 11 ชุมชนฝากไว้ด้วย เรื่องสุดท้ายคือเรื่องโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนปิ่นบำรุงตั้งแต่ประตูน้ำบางปลากดจนถึงหน้าเทศบาล เรื่องนีผ้่าน
สภาและในสภานี้มีกำหนดไว้ว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนผ่านมา  
นี่กเ็ข้าเดือนพฤษภาคมแล้วอยากจะถามว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
เรื่องนี้ผ่านสภาไปงบประมาณ 24 ล้านบาท ซึ่งผ่านสภาไปนานแล้ว
โครงการไปถึงไหนอยากขอทราบความคืบหน้าของโครงการ ที่จะขยาย
ลงไป ท่านอ้างว่ามีรายชื่อชาวบ้านเซ็นกันมาเพราะเดือดร้อน นำมาเสนอ
ในที่ประชุมเพ่ือจะให้โครงการนี้ผ่าน และผ่านสภาไปตั้งแต่ปี 66 แล้ว 
นี่ปี 67 เข้ามากลางปีแล้วยังไม่เห็นมีดำเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งก็ขอให้
ท่านช่วยเร่งรัดโครงการนี้ผ่านไปด้วยเพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธานสภาเทศบาล   

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์        เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล                    ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 1 
 ผมขอนำเรื่องปัญหาต่างๆเข้าสู่สภาแต่วันนี้ความจริงก็คือความจริง 

คุณครูท่านหนึ่งได้พูดไว้ ผมขอเป็นคนพูดที่คุณครูพูดไว้ เรื่องที่ 1 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเข่ือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาของชุมชนย่อยที่ 8 
บ้านวัดแสนสุขซึ่งโครงการนี้ได้เข้าสู่สภา ผ่านสภาไปแล้วเมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ด้วยงบประมาณ 8,745,000 บาทแล้วทาง
ผู้บริหารเคยตอบสนองว่ายังไม่มีผู้รับเหมามาแต่มาตอนนี้กับมีผู้รับเหมา
มาร่วมประมูลในราคา 8,222,000 บาทสัญญาว่าจ้างเริ่ม 30 เมษายน 
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2567 สิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง วนัที่ 26 ตุลาคม 2567 ระยะเวลา  
180 วัน ผมไม่ทราบว่าท่านนายกจะทราบเหมือนผมหรือเปล่าผมไม่รู้ 
แต่ผมทราบว่าทำไมท่านเร่งรีบทำโครงการนี้ไปได้อย่างไร ท่านคำนึงไหม
ว่าการส่งงานของผู้รับเหมาอยู่ในช่วงไหนซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลากของ 
ทุกๆปีเมื่อปี 64 เราเริ่มวางกระสอบทรายเมื่อ 27 ตุลาคม  
พ.ศ.2564 ปี 65 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปี 66 น้ำไม่มี ช่วงเดือน
ตุลาคมของทุกๆปี ผมมองว่า เหมือนท่านอยากให้เกิดภัยพิบัติอย่างนี้เพ่ือ
การเบิกจ่ายหรือเปล่าอย่างสบายใจ แต่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนเลยแทนที่จะรอให้เลยฤดูน้ำหลากไปก่อนแล้วค่อยมาเริ่ม
โครงการถึงการอุดน้ำจะกระท่อนกระแท่นก็ยังพอประทังได้ ปัญหา
ตอนนี้ผู้รับเหมารื้อฟุตบาทไปแล้วการสัญจรการจราจรบนถนนที่จะ
เคลื่อนย้ายทรายไปได้ลำบาก รถขนทรายไม่สามารถกลับรถได้ แล้วพ้ืนที่
ที่วางทรายกแ็คบ ที่ผ่านมาชุมชนผมดูแลกันเองมาตลอด รถขนทรายผม
ก็ให้ลูกน้องของผมมานำรถอีแต๋นมาช่วยเป็นสิบๆปีแล้วน่าสงสารน่าเห็น
ใจเขา เทศบาลไม่มีรถไปช่วยขนทรายแม้จะขอทรายยังขอบรรทุกแบบ
เป็นรถ เป็นถุงก็ไม่ค่อยมีให้ต้องขอชมพ่ีน้องชุมชนย่อยที่ 8 ของผม
ส่วนมากสามัคคีกันดี ปีนี้การคาดเดาว่าน้ำจะเยอะ ท่านนายกจะ
รับผิดชอบอย่างใดหรือจะเร่งรีบทำแล้วลาออกจากตำแหน่งก่อนกำหนด
เพ่ือรับผิดชอบ ผมขอคำตอบครับชาวบ้านบ่นการทั่วหน้าว่าตั้งนานไม่ทำ
มาทำอะไร น้ำจะมาแล้ว เรื่องที่ 2 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลของ
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข งบประมาณ 495,206.94 บาท โครงการ
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมกป้ายโครงการไม่ระบุอะไรเลยวันเดือนปี
สัญญาการจ้างเหมาใครเป็นผู้รับเหมา ก่อนทีผ่มจะอภิปราย ผมขอ
อนุญาตท่านประธานสภาได้ให้เจ้าหน้าที่สภาแจกเอกสารให้ท่าน
ประธานสภาและท่านนายกครับ ซึ่งเป็นภาพสนามฟุตบอลของโรงเรียน
วัดแสนสุข ไมม่ีภาพอะไรร้ายแรงหรอกครับ ความจริงก็คือความจริง  
เพ่ือประกอบการอภิปรายของผมครับ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์   อภิปรายต่อได้เลยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์        การประชุมสภาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้กล่าว 
สมาชิกสภาเทศบาล                    ทักท้วงโครงการนี้ทำให้เกิดความเสียหายสิ้นเปลืองงบประมาณ  

    เนื่องจากเป็นภาษีประชาชน เป็นเงินสะสมของโรงเรียนพูดถึงความ
เละเทะ ตามเอกสารเป็นขาวดำ สีก็มีบนอยู่บ้างแต่ความเป็นจริงสนาม
เป็นสีเหลืองทั้งหมดระบบระบายน้ำ ยังไม่ได้ทำการอะไรเลยท่านนายก
ตอบโต้ในสภา ว่างานยังไม่แล้วเสร็จขอให้การก่อสร้างเสร็จก่อนแล้วจะ
ได้ตำหนิหรือชมค่อยว่ากัน นี่ก็ใช้เวลาไป 5 เดือน โครงการยังเหมือนเดิม
เมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 มีรถดับเพลิงเทศบาลนำรถไปฉีดน้ำ 
สนามหญ้า ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบงานเลยผมถามว่าค่าใช้จ่ายในการใช้
รถดับเพลิงของเทศบาลไปใช้งาน ใครรับผิดชอบ ใครสั่งการ หรือเอ้ือเฟ้ือ
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ประโยชน์ให้ผู้รับเหมาแบบผิดกติกาการจ้างเหมา ณ ตอนนี้ผมตำหนิติชม
ได้หรือยังครับท่านนายก การตอบในสภาของท่านนายก ท่านคงไม่ตอบ
ว่าโรงเรียนมาขอใช้รถดับเพลิงเทศบาล มาฉีดน้ำเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง 
ที่ปลิวมารบกวนเด็กซึ่งรถไม่ได้วิ่งหน้าสนาม วิ่งถนนใหญ่ ถ้าหากจะฉีดก็
ไปฉีดหน้าบ้านผม เพ่ือความกระจ่างและความโปร่งใสไม่ปิดบังซ่อนเร้น
โครงการนี้ผมขออนุญาตท่านประธานสภาขอให้ทางกองการศึกษา  
ถ่ายเอกสารสัญญาการจ้างโครงการนี้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกๆท่านได้รับรู้
ความจริงโดยขออนุญาตพักการประชุม 10 ทีหรือว่าท่านจะต้องอ้างว่า
ต้องทำหนังสือเข้ามาขอ สภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรติคงไม่มีเรื่องที่
น่าปิดบังซ่อนเรื่องอะไร ภาพสุดท้ายซึ่งเป็นภาพที่พักผู้ปกครอง ฝนตกน้ำ
ท่วมขัง จนถึงหน้าอาคารเรียนเลย ผลของการทำโครงการไม่เรียบร้อย
น้ำฝนไหลไปไม่ได ้ตามภาพที่ส่งไปขออนุญาตท่านประธานวินิจฉัยก่อน
แล้วผมจะอภิปรายเรื่องที่ 3 ต่อไปครับ เรื่องเอกสารว่าอย่างไรครับ 
สัญญาการว่าจ้าง  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี                         ขอเรียนว่า โครงการทุกโครงการ มีคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้าง 

คณะกรรมการควบคุมการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน และยังมีเงิน
ประกันสัญญาทุกอย่างมีหมดแต่เรื่องเหตุที่เกิดว่าหญ้าตายก็ยังอยู่ในช่วง
ประกันสัญญา ส่วนเรื่องรถน้ำเท่าท่ีฟังอยู่ว่าไปรดน้ำต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกผมพ่ึงทราบวันนี้ว่ามีรถน้ำไปรดน้ำที่โรงเรียนวัดแสนสุข  
ต้องขอเวลาตรวจสอบว่าใครใช้ไป ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ ต้องขอเวลา
ตรวจสอบแล้วผมจะแจ้งให้ท่านประธานทราบ ส่วนเรื่องเอกสารนั้น 
คุณจะเอาสัญญาออกจากสำนักงานเหมือนเดิมครับก็ต้องทำหนังสือมา
แจ้ง นำไปเพ่ืออะไร ไปทำอะไร ระบุเหตุผลมาด้วย ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธานสภาเทศบาล   

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์        เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล                    ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 1 
 ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงมา สภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรติ  

เป็นสภาของราชการการนำเอกสารมาเปิดเผยผมว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเร้นลับ
อะไรไม่น่าจะผิดข้อบังคับอะไรมากมายถ้าสภายินดีที่จะให้รู้ข้อสัญญา
ป้ายก็ไม่เขียนอะไรเลย 
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นายสุรพร  สรณารักษ์  ถ้าให้เอกสารท่านแล้วท่านอ่านเสร็จต้องเก็บไว้ในห้องนี้ 
นายกเทศมนตรี                            
 
นายฉลวย  กระจ่างจิตร์        ได้ครับ ผมจะถ่ายเอกสารไว้  
สมาชิกสภาเทศบาล                     
 
นายสุรพร  สรณารักษ์ ไม่ได้ท่านต้องทำหนังสือมาครับ เดี๋ยวจะชี้แจงไปให้ 
นายกเทศมนตรี                            
 
นายฉลวย  กระจ่างจิตร์       ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำหนังสือมา ผมขออิภปรายต่อเลยนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล                   เมื่อหลังจากท่ีผมได้เห็นรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำในสนามผมเข้าไปหา 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข    
                                            ผมก็ถามว่ารถน้ำมาฉีดไดย้ังไงสัญญาการว่าจ้างหมดหรือยัง 

ส่งงานหรือยัง ทางผู้บริหารบอกว่ายังไม่ได้ส่งงาน เมื่อยังไม่ได้ส่งงาน 
ใครเป็นผู้รับผิดชอบน้ำที่นำมามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รถนำน้ำมาฉีด แล้วมา
ฉีดสนามหญ้ามันใช่หรือครับ เขาบอกว่าเขาสงสารพ่ีผู้รับเหมา พูดแค่นี้
พอครับ ผู้รับเหมาใครก็คงทราบกันดีท่านผู้บริหาร เนื่องจากคุณแม่เขา
ป่วย ผมบอกว่าไม่เก่ียวกัน กติการะเบียบอะไรก็ต้องไปตามกติกานำ
รถดับเพลิง ไปฉีดมีค่าเสียหาย ท่านเก็บนำไปวิเคาระห์ว่าถูกหรือผิดตั้ง
กรรมการสอบสวนได้เลย แล้วใครเซ็นรับสัญญาส่งงานหรือยัง เรื่องท่ี 3 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นายกสุรพร  สรณารักษ์ และ
คณะกรรมการ อันนี้ลงใน facebook ท่านบอกท่านไม่เล่น facebook 
ท่านต้องว่า admin ของเทศบาลนะครับ คณะกรรมการชุมชนเทศบาล
ตำบลป่าโมกและเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิก
กองทุนเป็นการหาเสียงก่อนหมดสมัยหรือเปล่าท่านนายกผมไม่เห็นมี
กรรมการกองทุน มีแต่ผู้บริหารไปจะอะไรก็ตามท่านนายกเป็นเพียง
ประธานที่ปรึกษา วันนั้นท่านไม่ได้ไปมีแต่ทีมงานถ่ายภาพลง facebook 
เทศบาล ฉายหล่ออวดสวยสร้างภาพ ผมชี้แจงต่อนะครับ เหตุและผล
กองทุนดังนี้ให้เข้าใจ ให้สมาชิกท่ียังไม่เข้าใจ 
ถ้าเข้าใจแล้วก็ขอขอบคุณ กองทุนตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 เริ่มมี
สมาชิกครั้งแรก 29 คนปัจจุบันสมาชิกสะสมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2566 มีสมาชิก 1,322 คน มีผู้ริเริ่มก่อตั้งดำเนินการจนนับถึงปัจจุบัน
หลักๆ อาจารย์สมพร สามัคคี ท่านเป็นประธานกองทุน อาจารย์สมจิตร
สามัคคี ท่านเสียชีวิตแล้ว นายบำรุง แย้มนิยม รองประธานกองทุน 
นางส้มผิว ยิ้มพันธุ์ เหรัญญิก นางสาวชนากานต ์แป้งนวล บัญชี  
นางสาวจินตนา นาคกระสันต์ นายทะเบียนการเยี่ยมเยียนบางคนไม่มี
ตำแหน่งอะไรเลยก็อย่าให้ต้องเอ่ยชื่อ ตามภาพใน facebook อย่าไปลบ
หรือบล็อกนะครับ เรื่องที่ 4 สืบเนื่องเมื่อมีผู้พบเห็น ส่งเรื่องมาให้ผมถาม
ท่านนายกว่าเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาบ่าย 16:00 น  
ซึ่งเป็นเวลานอกราชการเทศบาลได้นำรถดับเพลิง 2 คันไปฉีดน้ำ 



36 
 

ทำความสะอาดหน้าบ้านที่ปรึกษาท่านนายก ถามว่าทำได้หรือครับ  
ช่วยตอบหน่อยจะทำอะไรก็ให้คำนึงถึงความถูกต้อง อย่าเอาวิกฤตให้เป็น
โอกาส เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องอันนี้เป็นคำถามที่ประชาชนได้ส่งข้อมูล
มาเรื่องที่ 5 ถังขยะโครงการแล้วเสร็จหรือยังครับผมขับรถดู ใต้วัดแจ้งถึง
โรงน้ำตาลตอนนี้มีแต่โครงหลังคาก็ยังไม่เสร็จ ทำอะไรเป็นปีๆเรื่อง
โครงการนี้ตอบหน่อยครับ ความจริงก็คือความจริง ท่านบอกว่าเล่น 
facebook ไม่เป็นแต่ทำไมให้เทศบาลตั้ง admin facebook ของ
เทศบาลและลง facebook มีถ่ายภาพโชว์กันอยู่ครับ แต่ถ้าเล่นใช้เงิน
สะสมเพียงอย่างเดียวจะหมดแล้วสะสมเหลือตามกฎหมายแน่ๆคือ  
5 ล้าน ผมเดาได้เลยพอวิกฤตประชาชนลำบากแน่ๆ 2 เขตเทศบาล 
ตำบลป่าโมก ท่านใช้เงินเก่งมากเรื่องใช้เงินสะสมโอนลด โอนเพิ่มแล้วลง
ตัวที่ใช้เงินไม่เกิน 500,000 บาทเพราะว่าไม่ต้องผ่านสภา
สบายๆ หวานจ๋อย หวานเจี๋ยบ เก่งจริงๆท่านคือฮีโร่ผู้ที่ใช้เงินสะสมเก่ง 
ขอขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพร  สรณารักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี                         เรื่องหลอดไฟเดี๋ยวติดตามเรื่องให้ว่าท่านเขียนมาแล้วยังไม่ได้ไป   
                                             ทำเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้ ส่วนเรื่องผู้รับเหมาทำเขื่อน ช่วงระยะเวลานี้

เป็นงานก่อสร้างซึ่งต้องมีการขุดมีการกลบเป็นเรื่องธรรมชาติของการ
ทำงานและความไม่สะดวกในการสัญจรก็ไม่สะดวกอยู่ดีถ้ามีการก่อสร้าง
ที่ไหนส่วนเรื่องถังขยะนั้นเราใช้เศษเหล็กมาทำแล้วเราใช้พนักงานที่เรา
จ้างรายวันมาทำเราไม่ได้รับเหมาให้ใครทำ เราทำกันเองเพราะฉะนั้น
ความล่าช้าต้องมีเราไม่ได้ทำงานหน้าเดียวเราทำงานหลายด้านพนักงาน
เทศบาลก็มีอยู่ประมาณ แผนกก่อสร้างประมาณ 10 กว่าคนเราต้อง
ค่อยๆทำไป ส่วนหลังคาทีย่ังไม่มีเพราะยังไม่ได้ซื้อ ส่วนเรื่องท่ีพูดประโยค
วลีว่านายกคนนีใ้ช้เงินเก่งเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติ ของคนคิดทำงาน
จะทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้เงินแม้แต่จะออกจากบ้านเดี๋ยวต้องพก
เงินไปเลย ผมเป็นคนใช้เงินเก่งยอมรับแต่ผมไม่ได้ใช้เพื่อตัวผม 
ผมใช้เพ่ือท้องถิ่น ท่านก็คงหวังว่านายกคนที่ใช้เงินเก่งเพ่ือประโยชน์
ตัวเองรับค่าคอมมิชชั่น ไปคิดกันทำนองนั้น ท่านดูโครงการแต่ละ
โครงการเปิดประมูลครั้งแรกไม่มีผู้รับเหมามาประมูลเพราะเขาคำนวณ
ราคาและราคาเขาขาดทุนเขาก็ไม่ทำ ครั้งที่ 2 เขื่อนวัดแสนสุขกห็า
ผู้รับเหมาไม่ได้ ทั้งที่ 3 ก็หาผู้รับเหมาไม่ได้อันนี้เป็นการตกลงกรณี
คัดเลือก บอกได้เลยครับใช้วิธีคัดเลือกเพราะประมูล 3 ครั้ง แล้ว เวลาก็
เลยไป ท่านบอกว่าให้เลยเวลาน้ำรั่วไปก่อนแล้วค่อยทำ เงินก็จะถูกพับ 
สิครับ เพราะเลยเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ถามว่าถ้าทำไม่เสร็จน้ำท่วมมา
จะลาออกไหม อยู่ที่ดุลยพินิจของผมอยู่ที่ตัวผมว่าผมจะลาออกเลยหรือ
อยู่ต่อดีก็แจ้งให้ทราบ คำพูดทีพู่ดว่านายกใช้เงินเก่งพูดไปเถอะครับผมใช้
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เงินเพ่ือความเจริญของท้องถิ่นผมไม่ได้ใช้ความเจริญเพ่ือตัวผม 
เพ่ือกระเป๋าผม ส่วนเรื่องท่านกระเบียดกระเสียร ท่านเลขาว่านำรถน้ำ 
ไปฉีดไม่ใช่บ้านเลขาหรอกครับทุกบ้านที่มีความเดือดร้อนในเรื่องท่อน้ำ
ตันเราเข้าไปดันให้ เมื่อวานก็ไปดันแถววัดแสนสุข ในตลาด หัวกระบือ
ทุกที่เราทำหมดเราไม่ได้เลือกทำให้บ้านใครบ้านหนึ่ง ดีเทศบาลไม่มีรถ
ดูดส้วมถ้ามีรถดูดส้วมคงอีกเยอะ แต่ที่เราซื้อไม่ได้เพราะปัญหาคือเราไม่
มีที่ท้ิงเราหาที่ทิ้งให้ เรากำจัดไม่ได้ แต่ต่อไปเราไม่รู้ว่าเรามีโรงบำบัดน้ำ
เสียแล้วเราจะทำได้ไหมจะรองรับไหมจะเกี่ยวกันไหม กล้องวงจรปิดเป็น
นโยบายในปีต่อมา คือ 1 ปีที่ผ่านมาแล้วเราเน้นเรื่องเครื่องกระจายเสียง
แต่กล้องวงจรปิดเป็นกล้องที่ปัญหาเยอะอย่างหนึ่ง ตู้เซฟเวอร์ต้องอยู่ที่
สำนักงานเทศบาล เป็นสมบัติต้องเก็บไว้ที่สำนักงานเทศบาล 
แล้วเดินสายจากวัดอัมพวันมาจะมายังไง เรากำลังหาวิธีการอยู่ว่า เราจะ
ทำยังไงให้ตู้เซฟเวอร์กระจายอยู่ตามชุมชนได้ แต่ระเบียบไม่ให้เราก็คิดว่า
เราซื้อมาเทศบาลแล้วก็ย้ายไปติดตั้งก็ไม่ได้พยายามแบบใช้โมบาย 
ระเบียบไม่ให้ ถามประธานชุมชนย่อยท่ี 10 ผมจะให้ติดแบบไร้สายโดย
การเปิดแบบ wifi ทำชุมชนตัวอย่างชุมชนแรก แต่ช่างรับเหมาบอกว่าไม่
เสถียรเลยปัญหาเยอะก็ติดตามอยู่ แต่ว่าเป็นปัญหาเรื่องกล่องตัวเดียว
กล่องตอนนี้ติดจากตีนสะพาน 1 จุดดึงสายมาที่เทศบาลเพราะตู้ไปไว้
ไหนไม่ได้ต้องไว้ที่สำนักงานเทศบาลอย่างเดียว ตำรวจเคยขอ 
จะขอนำตู้ไปไว้โรงพัก ปรึกษากับหลายฝ่ายแล้วเอาไปไม่ได้ ให้ตำรวจทำ
เรื่องมาว่าจะขอไปดูแลรักษาก็ไม่ได้ เรื่องความปลอดภัยเราคิดมาตลอด
เดี๋ยวต้องขอดูเรื่องกฎหมายเพราะตอนนี้สันนิบาตกำลังเดินเรื่องนี้อยู่
บางครั้งติดขัดมาก คงไม่มีอะไรชี้แจงครับเพราะว่าฉายาคือใช้เงินเก่ง
ยอมรับแต่ใช้เพื่อประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนไม่ได้ใช้เพ่ือตัวผม ครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธานสภาเทศบาล   

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์        เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล                    ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก เขต 1 

ผมเองยังคาใจเรื่องเขื่อนเพราะว่าสภาวะแบบนี้ผมเหนื่อยมาหลายปีผม
อุดกั้นน้ำกับพ่ีน้องชุมชนเหนื่อยมาก มาปีนี้ก็จะเหนื่อยกว่าทุกๆปี 
แต่ท่านพูดว่าถ้าไม่ทำตอนนี้งบประมาณก็จะถูกพับไป ก็พับได้ครับสมัย
หน้าใครจะเป็นกม็าทำต่อไปได้ การอุดกั้นน้ำลำบากมากจะทำยังไงจะ
เคลื่อนย้ายทรายเดี๋ยวดูถ้ามีปัญหาท่านต้องลงไปดู ไม่ใช่ไปแล้วไม่ทัก 
ไม่ทายกลับ เคยเจอครับสมัยก่อน ทำงานด้วยอารมณ์โมโหใช้กันไม่ได้
เลยอุดน้ำไม่อยู่เราต้องสามัคคีกัน ถ้าพับไปเดี๋ยวให้ผู้บริหารชุดใหมจ่ะ
เป็นใครก็ช่างท่านจะมาอีกก็ทำได้เพราะว่าตอนนี้วิกตฤ พ่ีน้องบ่นกัน
เยอะเราจะเคลื่อนย้ายทรายยังไงก็ขอฝากสภาไว้ด้วยครับผม  
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นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ขอเชิญครับ ท่านพันตำรวจโทรณกร  วงศ์ภู่มณี ครับ 
        ประธานสภาเทศบาล    

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี     - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวว่า กล้องวงจรปิดท่านไม่ได้ทอดทิ้งท่านกำลังคิด
หาวิธีทำอยู่จะทำ ทำแล้วก็ทำต่อ ขอบคุณครับที่ยังอยู่ในความคิดของ
ท่าน ที่จะทำกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมไปทุกชุมชนก็คงจะมีวิธีการใด
วิธีการหนึ่งที่จะทำได้ก็ขอขอบคุณ เรื่องที่ 2 ก็จะฝากเรื่องรถเทศบาล 
ทีไ่ปรดน้ำที่วัดแสนสุขซึ่งท่านนายกตอบว่าท่านเพ่ิงทราบเดี๋ยวท่านจะตั้ง
กรรมการสอบสวนก็ขอให้ท่านตั้งกรรมการสอบสวนให้จริงจัง 
อย่าลูบหน้าปะจมูกว่าไปรดเพราะเหตุใดเอาไปใช้ในงานอะไรไปแทน
ผู้รับเหมาไหมผู้รับเหมาเป็นใครก็รู้กันอยู่แล้วผู้รับเหมาคือใครไปใช้
กิจการอะไรมันผิดครับ ตอนนี้เป็นประเด็นอย่างธัญบุรีที่นำรถหลวงไปใช้
อย่างนี้ ผิดระเบียบก็ขอให้ท่านตรวจสอบให้จริงจังเดี๋ยวผมคอยติดตาม
เรื่องนี้อยู่ว่าจะมีผลออกมาประการใด ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล                เรื่องอ่ืนๆ แล้วการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ได้ดำเนินการมาครบ 
                                           ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล 
                                           คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและขอปิดการประชุมสมัย    
                                           สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2567 แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร) 
                                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นางลภัสรดา  จงแพทย์) 
                             หวัหนา้สำนักปลัดเทศบาล 
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   (ลงชื่อ).................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                                       (นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์) 
                                เลขานุการสภาเทศบาล 

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2567 
 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์) 
                                 ประธานสภาเทศบาล 


